

## ข่าวประจำวัน ที่ 9 มีนาคม 2564

### ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ
1	25/2564	การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล - นายเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

### ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่

ที่	ข่าว สนง.กกต. เลขที่	เรื่อง	สื่อ	หัวข้อข่าว	หน้า
1	24/2564	การแจ้งผู้ช่วยหาเสียง เลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี	เดลินิวส์ออนไลน์	กกต. แนะนำผู้สมัคร ลต. เทศบาล	7
			มติชนออนไลน์	แจ้งชื่อผู้ช่วยหาเสียง เตือนผู้สมัครเทศบาล - นายกเทศมนตรี ต้องแจ้งชื่อ จำนวนผู้ช่วยหาเสียง - จ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำ	8
2	25/2564	การเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาล - นายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ	มติชนออนไลน์	กกต. แจงเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี ได้บัตร 2 ใบ แยกคนละสีกันทำเครื่องหมาย กากบาทเท่านั้น	9
			สำนักข่าวไทยออนไลน์	ชวนใช้สิทธิเลือกสภาเทศบาล - นายกเทศมนตรี 28 มี.ค.	10
			MGR ออนไลน์	กกต. เปิดภาพบัตรเลือกตั้ง "เทศบาล" 28 มี.ค. มี 2 สี กาก 2 ใบ	11
			กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	เปิดภาพบัตรเลือกตั้ง 'เทศบาล' 28 มี.ค. มี 2 สี กาก 2 ใบ	12

### ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	กกต. จ่อรับรองผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. นครศรีฯ	13

### ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	“เลิศศักดิ์ บุณนาค” นำ “ทีมพลังใหม่หลักหก” ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียง ชิงนายกเทศมนตรี - สท.	14
2	บ้านเมืองออนไลน์	หาเสียงชิงนายกเล็กดงมะไฟ “คำป้อ” อ้อนขอสาบงานต่อก่อนงานเพิ่ม	16
3	เนชั่นทีวีออนไลน์	เลือกตั้งท้องถิ่นระอุ! ผู้สมัคร ส.ท. ร้องปลดกำนันช่วยหาเสียง	17
4	ไทยรัฐออนไลน์	ฝ่ายค้านแก้เกม ร่วง รธน. หมายมาตรา หาก “แท้ง” ก่อนลงวาระ 3 “บิ๊กป้อม” รีบดับปมร้าย ปชป.	19
5	แนวหน้าออนไลน์	'บิ๊กป้อม' ก็ส่งผู้สมัครชิงสนามต่อไป ปิดเลือกตั้งใหญ่จ้องยึดพื้นที่ภาคใต้	24
6	สยามรัฐออนไลน์	“จุนิทร์” ปลื้ม ปชป. ได้คะแนนเพิ่มหมื่นกว่าเสียง ยันทุกคนยังกำลังใจดี ยังบางเหน็บพรรคการเมืองต้องมีวุฒิภาวะ	25
7	สำนักข่าวไทยออนไลน์	พรรคกล้าพอใจกว่า 6 พันคะแนนจากชาวนครฯ	27
8	สำนักข่าวไทยออนไลน์	นายกฯ ยันเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ ไม่มีผลปรับ ครม.	28
9	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	พปชร. ชนะเลือกตั้งซ่อมไม่มีผลปรับ ครม. โยงดัน "ธรรมนัส" เป็น รมว.	29
10	สยามรัฐออนไลน์	"อนุชา" โว "พปชร." ชนะเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน เป็นเพราะ "บิ๊กตู - ผลงานรัฐบาล" เชื่อ ไม่มีปัญหาพรรคร่วมรัฐบาล	30
11	ไทยโพสต์ออนไลน์	'นิพนธ์' ชี้บางพรรคตั้งฐานเสียงเก่าทำคะแนน 'ปชป.' สวิง	31
12	คมชัดลึกออนไลน์	'ประมวล' เย้ย 'ประวิตร' ปราศรัย 5 นาที เอาชนะพรรคเก่าแก่ประชาธิปไตยได้	32
13	แนวหน้าออนไลน์	'ก้าวไกล' ทิวเข้มทีมผู้สมัคร สก. 'พิธา' อุบชื่อผู้ทำชิงผู้ว่าฯ กทม.	33
14	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์	'ก้าวไกล' เล็งเทียบเชิญ “ชนาพรรณ” พี่สาวธนธร ชิงผู้ว่าฯ กทม.	35
15	มติชนออนไลน์	'ก้าวไกล' ปฏิเสธ ช่าวทาบทาม ‘ชนาพรรณ จิงรุ่งเรืองกิจ’ ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.	36
16	สำนักข่าวไทยออนไลน์	ฝ่ายค้านจับตาศาล รธน. วินิจฉัยแก้ รธน. 11 มี.ค. นี้	37
17	สำนักข่าวไทยออนไลน์	เปิดตัวพรรคไทยสร้างไทย เม.ย. นี้	38

## บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยรัฐออนไลน์	เปื้อนเต็มที	40
2	ไทยรัฐออนไลน์	ชัยชนะบนรอยแตกหัก	42
3	คมชัดลึกออนไลน์	"อุ๊ตดำ" พ่าย "เสนพงศ์" แพ้สะเทือนชิงนายกเล็ก	44
4	ข่าวสดออนไลน์	ขัดแย้ง แตกแยก เกิดขึ้น ใน “ประชาธิปไตย” กับ ความพ่ายแพ้	46
5	แนวหน้าออนไลน์	บทความพิเศษ : ชัยชนะบนความพ่ายแพ้	47
6	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'พปชร.' โคน 'ปชป.' เมืองคอน สะเทือน 'จรินทร์' หลังพิงฝา	49
7	เดลินิวส์ออนไลน์	ถึงเวลาถอดบทเรียนแก้วิกฤติ ปชป.	51
8	คมชัดลึกออนไลน์	ส่องชีวิต'อาญาสิทธิ์'นายอำเภอปฎิวัติ	53
9	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	"เงา" ลุงป้อม จ้องคุม พปชร. เบ็ดเสร็จ	55
10	มติชนออนไลน์	เสร็จเลือกตั้งซ่อม ฆ่า 'โคถึก' เสร็จศึก มีรัฐธรรมนูญรออยู่	57

# ข่าวอ้างอิง



# ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Office of the Election Commission of Thailand

## ข่าวประชาสัมพันธ์ | PRESS RELEASE

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เลขที่ข่าว 25/2564 วันที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2564

### การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ



บัตรเลือกตั้งสีม่วง  
เลือกนายกเทศมนตรี



บัตรเลือกตั้งสีชมพู  
เลือกสมาชิกสภาเทศบาล



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้) หรือบัตร หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งนี้ขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ในการนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ บัตรเลือกตั้งสีม่วง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว

บัตรเลือกตั้งสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน

กรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1444

## เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

### สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444

“ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
www.ect.go.th  
0 2141 8888

ไม่พลาดสาระดี ๆ จากแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เพียงค้นหาคำว่า กกต.

GET IT ON Google Play Download on the App Store

หรือ ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ กกต.

ครบทุกเรื่องเลือกตั้ง กับ Smart Vote



ร่วมแจ้งเหตุทุจริตกับตาสืบประรด



# เดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 11.24 น.

กกต. แนะนำผู้สมัคร ลต. เทศบาลแจ้งชื่อผู้ช่วยหาเสียง

กกต.แนะนำผู้สมัครเลือกตั้งเทศบาล แจ้งชื่อผู้ช่วยหาเสียงต่อ ผอ.กกต.จังหวัด ก่อนทำการหาเสียง จ่ายค่าตอบแทนได้ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ



เมื่อวันที่ 8 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ขั้นตอนการแจ้งผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้ ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียง เพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจะต้องดำเนินการ โดยผู้สมัครต้องแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ หากไม่แจ้งผู้ช่วยหาเสียงจะดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้ไม่ได้ นอกจากนั้นผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหาร หรือเครื่องดื่ม สำหรับผู้ช่วยหาเสียง และให้ผู้สมัครจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ส่วนกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถดำเนินการแจ้งได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ช่วยหาเสียง สำหรับกรณีที่มีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง เข้าช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/829648>

## MATICHON ONLINE

วันที่ 8 มีนาคม 2564 - 12:01 น.

เตือนผู้สมัครเทศบาล - นายกเทศมนตรี ต้องแจ้งชื่อ จำนวนผู้ช่วยหาเสียง - จ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำ



กกต.เตือนผู้สมัครเทศบาล-นายกเทศมนตรี ต้องแจ้งชื่อ จำนวนผู้ช่วยหาเสียง-จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำได้

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สำนักงาน ขอแจ้งว่า ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียง เพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจะต้องแจ้งรายชื่อ และจำนวนผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ หากไม่แจ้งผู้ช่วยหาเสียงจะดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้ไม่ได้

ผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหาร หรือเครื่องดื่ม สำหรับผู้ช่วยหาเสียง และให้ผู้สมัครจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

ส่วนกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถดำเนินการ แจ้งได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ช่วยหาเสียง สำหรับกรณีที่มีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง เข้าช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2613100](https://www.matichon.co.th/politics/news_2613100)

กกต. แจงเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี ได้บัตร 2 ใบ แยกคนละสี่กัน ทำเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น



กกต. แจงเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี ได้บัตร 2 ใบ แยกคนละสี่กัน ทำเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขอให้เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยบัตรประจำตัวประชาชน แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ หรือบัตร หรือหลักฐานอื่นใด ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามที่กกต.กำหนด

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ บัตรเลือกตั้งสีม่วง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว ส่วนบัตรเลือกตั้งสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2614660](https://www.matichon.co.th/politics/news_2614660)



09/03/2564 10:29

ชวนใช้สิทธิเลือกสภาเทศบาล - นายกเทศมนตรี 28 มี.ค.



สำนักงานกต. 9 มี.ค.-กต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี 28 มี.ค.นี้ แนะนำเตรียมบัตรประชาชน-บัตรที่มีรูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน รับบัตรลงคะแนน 2 ใบ ไม่อยากเลือกใคร ให้กาในช่องไม่เลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ ซึ่งผู้มีสิทธิ์เตรียมจะได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งสีม่วง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว และบัตรเลือกตั้งสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน ส่วนผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-651420>

9 มี.ค. 2564 11:22

กกต. เปิดภาพบัตรเลือกตั้ง "เทศบาล" 28 มี.ค. มี 2 สีกา 2 ใบ



กกต.เปิดบัตรเลือกตั้งเทศบาลได้ 2 ใบเลือกสมาชิก-นายกเทศมนตรี แยกคนละสีกัน ทำเครื่องหมายกากบาทตามจำนวนที่กำหนด

วันนี้ ( 9 มี.ค.) สำนักงานกกต.ชี้แจงว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ บัตรเลือกตั้งสีม่วง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว

ส่วนบัตรเลือกตั้งสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ขอให้เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยบัตรประจำตัวประชาชน แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ หรือบัตร หรือหลักฐานอื่นใด ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000022760>

# กรุงเทพมหานคร

9 มีนาคม 2564

เปิดภาพบัตรเลือกตั้ง 'เทศบาล' 28 มี.ค. มี 2 สี กา 2 ใบ



"กกต." เปิดภาพบัตรเลือกตั้ง "เทศบาล" 2 ใบ 2 สี กาได้ไม่เกิน 6 เบอร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี 2564 พร้อมกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค.2564 ล่าสุด กกต.ได้เปิดเผยภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 2 ใบที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค. ดังนี้

ใบแรกเป็นภาพบัตรเลือกตั้ง "สีม่วง" ซึ่งเป็นบัตรเลือกนายกเทศมนตรี

ใบที่สองเป็นภาพบัตรเลือกตั้ง "สีชมพู" ซึ่งเป็นบัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

ทั้งนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายเท่านั้น โดยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกิน 6 หมายเลข ส่วนบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกได้ 1 หมายเลข แต่หากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครคนใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง "ไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด"

ขณะที่ขั้นตอนการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค. เมื่อถึงเวลา 08.00 น. ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะกล่าวเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว โดยมีขั้นตอนการลงคะแนน ประกอบด้วย

- 1.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่หน่วยเลือกตั้ง
- 2.ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ
- 3.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้ว
- 4.เข้าคูหาลงคะแนนแล้วทำเครื่องหมายกากบาท (x)
- 5.บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี(สีม่วง) เลือกผู้สมัครได้จำนวน 1 หมายเลข
- 6.บัตรเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล(สีชมพู) เลือกผู้สมัครได้จำนวน 6 หมายเลข
7. หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย
- 8.หย่อนบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรแต่ละประเภทด้วยตนเอง

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926388>

8 มีนาคม 2564 12:22 น.

กกด. จ่อรับรองผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. นครศรีฯ



กกด.นครศรีธรรมราช จ่อหิ้วผลเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 ส่ง กกด.กลางรับรอง เผยยังไร้เรื่องร้องเรียนมีจับกุม  
จำหน่ายเหล้าในช่วงเวลาห้ามจำหน่ายแค่ 1 ราย

วันที่ 8 มี.ค. ที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 หลังจากผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทน  
ราษฎร เขต 3 นครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งผลปรากฏว่านายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครจากพรรคพลัง  
ประชาชน เอาชนะด้วยคะแนน 48,701 คะแนนนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์น้องชายของนาย  
เทพไท เสนพงศ์ ซึ่งได้คะแนน 44,632 คะแนน มีผลต่างเฉือนกันเพียง 4,069 คะแนน

ด้านความเคลื่อนไหวที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพลัฏฐ์  
นิลเนาวรัตน์ รองผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดทั้งใน  
ส่วนของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วย ทุกระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความผิดปกติ ข้อร้องเรียนหรือการ  
ทักท้วงร้องเรียนปัญหาในการเลือกตั้ง ส่วนประเด็นการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งในเรื่องคดีอาญาเกิดขึ้น  
เพียงรายเดียวคือการจำหน่ายสุราในเวลาห้ามช่วงเวลาหลัง 18 นาฬิกา ก่อนการเลือกตั้ง

แต่กระบวนการในวันที่ 7 มีนาคม ตั้งแต่ช่วงเช้าจนแล้วเสร็จไม่มีการร้องเรียนใดๆเกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ แต่ยังไม่  
สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นหรือไม่ ส่วนผลของการเลือกตั้งนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการ  
เลือกตั้งเขต 3 ได้ส่งผลการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้ว ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ภายในวัน  
พรุ่งนี้จะมีการนำผลการเลือกตั้งส่งที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อเสนอให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณา  
รับรองผลซึ่งจะต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/225616>

8 มีนาคม 2564 14:17 น.

เลิศศักดิ์ บุณนาค นำ “ทีมพลังใหม่หลักหก” ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียง ชิงนายกเทศมนตรี - สท. ชุนโยบาย “ร่วมเปลี่ยนแปลงตำบลหลักหกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน”



นายเลิศศักดิ์ บุณนาค(เก้ง) อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักหก “ทีมพลังใหม่หลักหก” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก (เบอร์5) พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักหก เบอร์ 19-24 ทั้ง 2 เขต ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องชาวหลักหกชุนโยบาย ”ร่วมเปลี่ยนแปลงตำบลหลักหกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน” โดยจะยึดคุณธรรมในการบริหารเงินงบประมาณของเทศบาลด้วยความโปร่งใส หยุดระบบเงินทองที่ทุจริตทุกรูปแบบ

นายเลิศศักดิ์ บุณนาค ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก (เบอร์5) กล่าวว่า เทศบาลตำบลหลักหก มีเนื้อที่ 11 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนท้องถิ่น 19 ชุมชน กับชุมชนเมือง (หมู่บ้านจัดสรร) มีโรงเรียนรัฐบาล จำนวน 3 แห่ง 1. โรงเรียนวัดรังสิต 2.โรงเรียนวัดนาวง 3.โรงเรียนสุลักษณ์ชะวะโรงเรียนเอกชน จำนวน 4 แห่ง 1.โรงเรียนบ้านพลอย 2.โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก 3.โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 4.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต มีมหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง คือมหาวิทยาลัยรังสิตและ 2 วัด คือ วัดรังสิตกับวัดนาวง ประชากรหลักประมาณ 25,000 กว่าคน บวกรวมประชากรแฝงประมาณ 5-60,000 คน ซึ่งตนเองเคยเป็นรองนายกเทศมนตรี มาก่อนรู้ปัญหาในพื้นที่ดีในพื้นที่ที่มีทั้งชุมชนเมืองมีทั้งชุมชนริมคลองเปรมประชากร “ทีมพลังใหม่หลักหก” ของเราชุนโยบายที่เป็นไปได้สามารถทำได้เลย

เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะติดกล้อง cctv ครอบคลุมไปในพื้นที่ เชื่อมโยงกับศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายด้วยระบบรวดเร็วทันสมัย 24 ชม.ปรับปรุงไฟส่องสว่าง ถนน ซอย ทางเท้า จัดระบบการทิ้งขยะเพิ่มรถเก็บขยะทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เพื่อเข้าถึงทุกชุมชน การเก็บขยะต้องตรงต่อเวลาป้องกันการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ระวังการเผาขยะเผาหญ้าที่ทำให้เกิดมลพิษ บำบัดน้ำเสีย เพิ่มพื้นที่สีเขียวแก้มลพิษอย่างยั่งยืน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม ลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา ป้องกันน้ำท่วมขังระยะยาวและยั่งยืน ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมเยาวชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ต้องได้รับบริการและเข้าถึงสิทธิต่างๆ อย่างเสมอภาคและทั่วถึง

ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุน กลุ่มอาชีพ ต่างๆในชุมชน ส่งเสริมกีฬาจัดแข่งขันกีฬาชุมชนต้านภัยยาเสพติดลดความแตกแยก เพิ่มความสามัคคี สนับสนุนการ ดูแลจัดระบบสุขนัขแมวจรจัดรวมถึงสุนัขควบคุมพิเศษ เช่นสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ ,พิทบูลเทอเรีย, พิล่า บราเซลเรียโร ให้ เป็นระบบ และเตรียมความพร้อมรถไฟฟ้าสีแดง สถานีหลักหก นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบาย “ทีมพลังใหม่หลักหก”

โดยมีสโลแกน “เปลี่ยนแปลงคุณภาพ ชีวิตคนหลักหกให้ดีขึ้นแบบยั่งยืน” รับผิดชอบต่อเมืองไม่ไขว่โกง แต่มั่นคงคือ ความสุข ความสุขที่เห็นทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น ความสุขที่เห็นทุกคนมีชีวิตรอบคอบ ด้วยทีมงาน บริหาร นางปราณี เหลืองสวัสดิ์ (อดีตรองนายก ทต.หลักหก) นางอุบล บุญรอด(อดีตนายกคนพิการทุกประเภท จ.ปทุมธานี) พล.อ.ต.ตะวัน นาคทรพรพ(อดีตนายทหารประจำสำนักงานเลขาธิการกระทรวงกลาโหม)ที่ปรึกษา

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เบอร์ 19-24 นายทรงวุฒิ รุ่งปิติ (อดีตผ.ผจก.ฟุตบอลยุวชนทีมชาติไทย) เบอร์ 19 นายสมหวังสิทธิธรรม (อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก) เบอร์ 20 นางสิรินาถ ชัยวิเศษ (อดีตประธาน สตรีตำบลหลักหก) เบอร์ 21นายบุญพา พรณราย(ทนายความ)เบอร์22 นายวัชร ปทุมพวง (นักธุรกิจรุ่นใหม่)เบอร์23 นายชยพัทธ์ พงศ์กุลเกียรติ(อดีตเลขานุการนายก ทต.หลักหก)เบอร์24

ผู้สมัครสมาชิกเทศบาล เขต 2 เบอร์ 19-24 นายสมชัยศรีจาด (อดีตสท.ต.หลักหก)เบอร์ 19 นายสมพร อุ่มญาติ(อดีต ผญบ.หมู่1 ต.หลักหก)เบอร์ 20 นายอำนาจ ผลมะไฟ (อดีต ผข. ผญบ.หมู่3 ต.หลักหก)เบอร์ 21นายทศธรรม ทองน้อย (ทนายความ)เบอร์ 22 นายสุนันท์ แซ่อ้อ(อดีต ผข. ผญบ.หมู่6 ต.หลักหก) เบอร์ 23 นางสุนทรี เจริญณรงค์(เจ้าหน้าที่ ประสานงานชุมชน)เบอร์ 24 จากการลงพื้นที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่น มั่นใจว่าจะได้รับเลือกตั้งทั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักหกยกทีมทั้ง 2 เขต อย่างแน่นอน

28 มี.ค.2564 ขอให้พี่น้องมาร่วมเป็นเจ้าของหลักหกมีส่วนร่วมในการสร้างเทศบาลต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน มา ”ร่วมเปลี่ยนแปลงตำบลหลักหกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน” กับ “ทีมพลังใหม่หลักหก”นายเลิศศักดิ์ บุนนาค ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก (เบอร์5) และผู้สมัครสมาชิกเทศบาลเบอร์ 19-24 ทั้ง 2 เขต

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/225670>

วันจันทร์ ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2564, 18.39 น.

หาเสียงชิงนายกเล็กดงมะไฟ "คำบื้อ" อ้อนขอสานงานต่อกองานเพิ่ม



นายพัชรพล เกตุวงษา หรือคำบื้อ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลดงมะไฟ หัวหน้าคณะรักดงมะไฟ ผู้สมัครนายก ทต.ดงมะไฟ หมายเลข 2 นำผู้สมัคร สท.ทั้ง 2 เขต จำนวน 12 คน หมายเลข 7-12 มาพบปะกับชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อ ของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลดงมะไฟ เพื่อขอคะแนน ปราบกฏว่สมี่กระแสดอปรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านทั้ง 12 ชุมชน เพราะเคยเป็นอดีตนายกฯ รู้งานรู้หน้าที่ในภาคพัฒนาดงมะไฟให้เจริญอย่างไร

โดยนายพัชรพล บอกว่า ตนเป็นนายกเทศมนตรีมาแล้ว 11 ปี ยังมีสิ่งที่ยังอยากจะสานงานต่อกองานเพิ่ม เป็น กันเองกับชาวบ้าน และป็นคนติดดิน เชื่่อมั่นว่าพี่น้องจะมอบความไว้วางใจ ที่ผ่านมามีแต่คนรักใคร่เพราะไม่เคยมีพิช ภัยกับผู้ใด งานในหน้าที่ไม่มีบกพร่อง ดั่งนโยบาย ถนนคอนกรีตถึงนา ไฟฟ้าสว่างทั่วนา ประปามุ่งสู่ทุ่งสุนา สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันล้ำค่า มุ่งเน้นการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวดงมะไฟ วันที่ 28 มีนาคม 2564 จึงขอให้พี่น้องประชาชน เข้าคูหา กรุณาให้โอกาสตน พร้อมทีมงานคณะรักดงมะไฟเข้าไปทำหน้าที่แทนพี่น้องด้วย

อ้างอิง : <https://www.banmuang.co.th/news/region/225806>

## เลือกตั้งท้องถิ่นระอุ ! ผู้สมัคร ส.ท. ร้องปลดกำนันช่วยหาเสียง



ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นขอนแก่นเริ่มระอุ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ยื่นหนังสือร้องนายอำเภอ ให้ปลดกำนันตำบลบ้านเป็ดพ้นตำแหน่ง หลังถ่ายภาพคู่กับโปสเตอร์หาเสียงของกลุ่มผู้สมัครนายก ส.ท. แล้วมีการส่งต่อทางกลุ่มไลน์ ชี้กำนันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่กลับทำตัวไม่เป็นกลาง ฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ

8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประทีป เสาผล ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เขต 2 พร้อมด้วยสมาชิกประมาณ 10 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายศุภชัย ลิขิตสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อให้ดำเนินการทางวินัยกับนายสุทธิศักดิ์ สัสดีไกรสร กำนันตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น

นายประทีป กล่าวว่า การเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อขอให้นายอำเภอดำเนินการทางวินัยกับกำนันตำบลบ้านเป็ดในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ตนเองได้พบว่า มีการส่งต่อข้อความทางแอฟพลิเคชั่นไลน์ในกลุ่มของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านหัวทุ่งนคร หมู่ที่ 14 ต.บ้านเป็ด ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 โดยผู้โพสต์ข้อความมีชื่อไลน์ว่า "UthaiwanT" ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ดังกล่าว เป็นภาพของนายสุทธิศักดิ์ฯ กำนันตำบลบ้านเป็ดถ่ายภาพคู่กับโปสเตอร์หาเสียง บัตรแนะนำตัวของนายชัชวาล อธิฐาน ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และกลุ่มสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หมายเลข 7 12 ในนามกลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด เพื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ให้ได้รับคะแนนความนิยมจากประชาชน

โดยผู้ที่นำภาพดังกล่าวมาส่งทางกลุ่มไลน์ ยังได้พิมพ์ข้อความคำว่า ท่านฝากช่วยสนับสนุนด้วยค่ะ ทีมท่านคะ ตนเองและสมาชิกจึงมองว่า การที่กำนันตำบลบ้านเป็ด ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำตัวไม่เป็นกลาง จึงใจไม่ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาล ที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวให้เป็นกลางในการเลือกตั้งทุกระดับ เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงทำ



จึงขอให้นายอำเภอในฐานะผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยต่อกำนันตำบลบ้านเป็ด และขอให้ปลดออกจากตำแหน่ง เพราะที่ผ่านมาพบว่า กำนันตำบลบ้านเป็ดเป็นมีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นบ่อยครั้ง

ด้านนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า เรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร ซึ่งจะต้องให้กำนันตำบลบ้านเป็ด ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา เข้ามาชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่ถูกกล่าวหาด้วย โดยทางอำเภอจะมีการประชุมและเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงตามขั้นตอน เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อ้างอิง : <https://www.nationtv.tv/main/content/378817730>

9 มี.ค. 2564 05:04 น.

ฝ่ายค้านแก้เกม ร่าง รธน. รายมาตรา หาก “แท้ง” ก่อนลงวาระ 3 “บีกป้อม” รีบดับปมรั้ว ปชป.



“บีกป้อม” รีบดับขบวน ยันไร้ปัญหาคาใจกับประชาธิปไตย หลังศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เมืองคอน “บีกตู” บอกยังรักกันเหมือนเดิม อ่อนอย่าเพิ่งรังเกียจ ครม.เต้าหู้ยี้ “เสี่ยแองค์” คุยชนะเพราะผลงานนายกฯ “เทพไท” เสียใจยอมรับผล “จรินทร์” บอกแพ้-ชนะเรื่องปกติ กำลังใจลูกพรรคยังดีพร้อมสู้ต่อ “ชวน” ส่งสัญญาณเลื่อนโหวตแก้ รธน. วาระ 3 “วันนอร์” ลั่นถึงถูกคว่ำก็จะเดินหน้าต่อ “สงคราม” กร้าวใส่พวกไม่เห็นหัวประชาชน ฝ่ายค้านจัดแผนสำรองแก้รายมาตรา พท.ยุ ปชป.หยุดพายเรือให้โจรนั่ง ก้าวไกลเล็งทาบพิสาว “ธนาธร” ลงผู้ว่าฯ กทม. ชูสเปก “แฟมิลี่กูแมน” ไทยคู่ฟ้าโชว์ลิปต์อารยสถาปัตย์ นายกฯปิดสร้างให้ “พีใหญ่”

บรรดาแกนนำรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ดาหน้าออกมาดัดกระแสรอยรั้วกับพรรคประชาธิปัตย์ หลังศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ที่ผู้สมัครจากพลังประชารัฐ เอาชนะไปแบบลอยลำ

### “บีกป้อม” ขอบคุนคนเมืองคอน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ที่นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ เอาชนะนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ไปได้ขาดลอยว่า ขอบคุนคนใต้ที่ลงคะแนนให้ ไม่มีการโกรธกัน ไม่มีอะไร เมื่อถามว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่มี เป็นเรื่องของประชาธิปไตย ส่วนหากมีการเลือกตั้งซ่อมในภาคใต้อีกจะส่งคนลงแข่งขันอีกหรือไม่นั้น ยังไม่แน่ แล้วแต่ว่าเรามีความพร้อมหรือไม่ ทั้งนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนปัญหา โกงเลือกตั้งเข้ามา

### ไร้ปัญหาคาใจกับประชาธิปไตย

เมื่อถามว่าเสียงที่ได้เพิ่มขึ้นมาจะมีส่วนในการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบย้ำหลายครั้งว่า “ไม่มีๆ” เมื่อถามย้ำว่าจะทำให้พรรคมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า พลังประชารัฐมีความมั่นใจตั้งแต่ตั้งพรรคมานาน 2 ปีแล้ว และเรามีความมั่นใจมาตลอด

เมื่อถามย้ำว่าในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า จะยึดพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบพร้อมรอยยิ้มว่า “โห จะไปยึดยังไงเล่า แล้วแต่คนภาคใต้ชอบการเมืองจะตายไป” เมื่อถามว่าได้คุยคุยกับนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รอง นายกฯ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือยัง พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่มีอะไรกัน พูดคุยกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งซ่อมแล้ว ระหว่างหาเสียงก็คุยกัน ยืนยันว่าไม่มีอะไร สื่อก็พยายามทำให้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย

### “บึกตูด” ยันยังรักกันเหมือนเดิม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า จากผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 3 คงไม่ทำให้ความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเปลี่ยนไป ยังไงก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิม ตรงนั้น เป็นเรื่องของพื้นที่แข่งขัน เป็นเรื่องของประชาชนว่ากันไป ในส่วนอื่นๆจะมีการพิจารณาต่อไปอีกครั้ง เพราะการเลือกตั้ง คงไม่ได้มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว ยังมีอีกหลายครั้งในระยะต่อไป ขอให้ได้คนดีๆมาทำงานแค่นั้น

### อ่อนอย่ารังเกียจ ครม.เต้าหู้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าอีกว่า ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่มีผลต่อการปรับเก้าอี้ ครม. รอพรรคต่างๆ ส่งชื่อขึ้นมา และ ดำเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อยที่สุดก่อนทำเรื่องขอเข้าเผ่าถวายสัตย์ปฏิญาณบอกไปแล้วให้ส่งสัปดาห์นี้ ทำไมอยากรู้จริงๆเลยหรือไง ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าประชาชนอยากเห็นจะได้สร้างความเชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทำที่สุดแล้ว อยู่ในการควบคุม อย่าไปรังเกียจจริงจนมากนักเลย จะดูคนที่เหมาะสม อย่าไปตีให้มันและทะเลาะกันอีก ปรับแล้ววันหน้าก็ปรับอีกได้ เมื่อถามว่ากระทรวงศึกษาธิการยึดหลักอะไรในการพิจารณาตัวบุคคลเข้ามา นายกฯตอบว่า ต้องเป็นคนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ไม่ใช่เอาคนไม่รู้เรื่องการศึกษามาเลยมันก็ไม่ใช่ ถือว่าเป็นกระทรวงสำคัญที่สุด เมื่อถามว่า ต้องเป็นระดับอาจารย์หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า เอาแค่นั้นแหละ

### 3 ป. ปิดห้องคุยเป็นการส่วนตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ในช่วงเช้าวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์มีการหารือพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ประมาณ 20 นาที

### “อนุชา” คุยชนะเพราะผลงาน

ขณะที่นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า พอใจกับ ผลเลือกตั้งที่ออกมา แสดงว่าประชาชนให้ความไว้วางใจพรรค เหตุผลหนึ่งเชื่อว่ามาจากการทุ่มเททำงานของนายกฯ ตอบโจทย์ที่รัฐบาลมาถูกทาง ส่วนการส่งผู้สมัครในเขตอื่น ต้องว่าเป็นรายเขตเลือกตั้งไป และต้องนำเข้าหารือในที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และการที่เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ต้องคำนึงและมีแนวร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน ด้วย เมื่อถามว่าผลเลือกตั้งซ่อมจะกระทบความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอนุชาตอบว่า ไม่เป็นไร นี่คือการเลือกตั้ง มีการพูดคุยทำความเข้าใจ เราเข้าใจกัน ส่วนกรณีมีการใช้รถหลวงไปช่วยเหลือในเวลาราชการ คงไม่ได้ เป็นอย่างนั้น ทุกคนรู้ดีในข้อจำกัดว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้ อาจเข้าใจผิด ต้องดูข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังไม่มีการพูดถึง เรื่องปรับ ครม.เลย

### สรุปผลคะแนนไม่เป็นทางการ

น.ส.นุชภางค์ ลิมตุลไพบูลย์ ผอ.กกต.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 3 อย่างไม่เป็นทางการ นายอาณัติสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ได้ 48,701

คะแนน นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 44,632 คะแนน นายสรวิชัย สุวรรณรัตน์ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ได้ 6,216 คะแนน และว่าที่ ร.ต.อภิรัฐ รัตนพันธ์ ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย ได้ 2,302 คะแนน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 105,468 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 152,020 คน คิดเป็นร้อยละ 69.38 บัตรดี 101,851 ใบ บัตรเสีย 1,752 ใบ ผู้ไม่ออกเสียงเลือกผู้ใด 1,865 ใบ

### “เทพไท” ยอมรับผลการเลือกตั้ง

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุว่า กราบขอบคุณพี่น้องเขต 3 นครศรีธรรมราช ที่ลงคะแนนให้กับนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ แม้ไม่สามารถทำให้ได้รับชัยชนะได้ แต่เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ศรัทธาที่มอบให้กับนายพงศ์สินธุ์และพรรคประชาธิปัตย์ ทุกคะแนนจะไม่สูญเปล่า ตนและนายพงศ์สินธุ์ จะร่วมมือกันทำงานรับใช้ประชาชนในนามพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป ตนและครอบครัวเสนพงศ์ ขอขอบคุณหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค นายชัยชนะ เดชเดโช ผู้อำนวยการเลือกตั้ง และเพื่อนสมาชิกพรรค ผู้สนับสนุนทุกคน ทีมงานทุกคนทุ่มเทสรรพกำลังอย่างสุดความสามารถอย่างดีที่สุดแล้ว ต้องเคารพในฉันทามติของพี่น้องประชาชน และขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของพรรคพลังประชารัฐ

### “จรินทร์” บอกแพ้-ชนะเรื่องปกติ

ช่วงเย็นวันเดียวกันที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช เขต 3 ทุกคนที่ให้การสนับสนุนพรรค ผลการเลือกตั้งที่ออกมาเป็นเรื่องธรรมดาต้องมีคนแพ้คนชนะ ที่ผ่านมาก็เคยทั้งแพ้ทั้งชนะมา เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ต้องถือว่าเราประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง เพราะได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็นจุดหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณา และเป็นกำลังใจเดินทางต่อไป และ ผอ.เลือกตั้งครั้งนี้เป็นคนรุ่นใหม่ นำทัพการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิต ฉะนั้นการได้รับผลสำเร็จขนาดนี้ถือว่าเรามีคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ที่จะเป็นกำลังที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้

### กำลังใจลูกพรรคยังดีพร้อมสู้ต่อ

นายจรินทร์กล่าวอีกว่า ทุกพรรคต้องเป็นพลวัต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เราจะพูดคุยกันประเมินกันเป็นการภายในเพื่อเดินทางต่อไป ทุกคนไม่เสียกำลังใจ ทุกคนยังมีกำลังใจเข้มแข็งดี ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ายังต้องสู้ และพาพรรคไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า เมื่อถามถึงการเลือกตั้งซ่อม จ.ชุมพร และสงขลา นายจรินทร์ตอบว่า ยังไม่อยากพูดถึงการเลือกตั้งซ่อม ขณะนี้ต้องถือว่าทุกคนยังเป็น ส.ส.อยู่ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย

### งดพูดปรับ ครม.กลัวคนเบื่อ

นายจรินทร์ยังกล่าวถึงเรื่องการปรับ ครม.ว่า ขอเวลาหารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคก่อน เชื่อว่าใช้เวลาไม่นาน เพราะได้พูดคุยกับนายกาแล้วว่าจะส่งชื่อให้เร็วที่สุด แต่พรรคต้องมีขบวนการ ขั้นตอน เสร็จแล้วจึงส่งชื่อให้นายกา ไม่อยากพูดรายวัน เพราะทราบดีว่าพี่น้องประชาชนเบื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอเป็นกระบวนการภายในของพรรค ยืนยันว่าโควตาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

### ผลสอบให้ 7 ดาวฤกษ์โหว่สปิริต

วันเดียวกัน นายไพบุลย์ นิตตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี 6 ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ งดลงคะแนนให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และนายสมพงษ์ โสภณ ส.ส.ระยอง งด

ลงคะแนนให้นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.พาณิชย์ กล่าวว่า คณะกรรมการได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว ส่วนมาตรการลงโทษเป็นเรื่องภายในยังไม่ขอเปิดเผย ยืนยันว่า ส.ส.พลังประชารัฐมีสปิริต และมีระเบียบวินัยมากที่สุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลสอบพบว่ากระทำผิดชัดเจนตามรณสมชิกพรรค ที่มีฉันทมติให้ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อกระทำต่างออกไปถือว่าไม่เคารพการตัดสินใจร่วมกัน ทำให้พรรคดูไม่เป็นเอกภาพ แต่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เอกสิทธิ์ ส.ส. จึงไม่สามารถลงโทษทางการเมืองได้ คณะกรรมการจึงเสนอให้ ส.ส.ทั้งหมดแสดงสปิริตไม่ขอรับตำแหน่งใดๆในพรรค และตำแหน่งทั่วไป เช่น กรรมการ เป็นเวลา 6 เดือน และพรรคเตรียมให้ ส.ส.ทั้ง 7 คน มาแถลงข่าวขอโทษสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการ

### อาจเลื่อนโหวตแก้ รธน.วาระสาม

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานประชุมวิป 3 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และ ส.ว. เพื่อกำหนดกรอบเวลาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระสาม นายชวนกล่าวว่า เบื้องต้นกำหนดเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญวันที่ 17-18 มี.ค. แต่ต้องรอดูพระราชกฤษฎีกาจะลงมาทันวันที่ 12 มี.ค.หรือไม่ เพราะรัฐบาลคงรอฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 11 มี.ค.ก่อน จึงนำพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าฯ ถ่าลงมาทันวันที่ 12 มี.ค. ก็เปิดประชุมได้ในวันที่ 17-18 มี.ค. แต่ถ้าลงมาไม่ทันคงต้องเลื่อนประชุมไป 1 สัปดาห์ อาจเปิดประชุมได้ในวันที่ 24-25 มี.ค. ส่วนกระแสข่าว ส.ว.จะโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามนั้น ขอให้รอดูความจริงก่อน อย่าเพิ่งไปกังวล เชื่อว่าทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์บ้านเมือง หวังว่าทุกฝ่ายจะใช้เหตุผลตัดสินใจ

### “วันนอร์” ลั่นถึงคว่ำก็เดินหน้าต่อ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า พรรคฝ่ายค้านขอสงวนท่าทีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมา ไม่ว่าจะผลจะออกมาอย่างไรพรรคฝ่ายค้านยืนยันหยัดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย หวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นคุณให้เป็นทางออกของประเทศ ให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ เพราะผู้เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมีทั้งภาคประชาชน ฝ่ายค้าน รัฐบาล ต่างเห็นว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหา จึงเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปในทำนองเดียวกัน คือมาตรา 256 เปิดช่องให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยึดหลักอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน เราไม่ได้เดินผิดกรอบนอกแนวทางมองวินิจฉัยออกได้หลายหน้า

นายชัยวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ต้องรอดูรายละเอียดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะสามารถเป็นได้หลายทาง หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกคว่ำไม่ว่าจะมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ว. เราคงต้องไปถามความเห็นจากประชาชนว่า อุปสรรคการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ จะจัดการกันอย่างไร ว่าจะจัดการกันอย่างไรก็ตามขอติดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อน

### จัดแผนสำรองแก้ไขรายมาตรา

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคฝ่ายค้านยังไม่ได้เตรียมการอะไรหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่ขอรอฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก่อน ดูแนวทางแล้วน่าจะออกมาได้หลายทาง อาทิ 1.วินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจแก้มาตรา 256 ให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 2.วินิจฉัยให้รัฐสภามีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ แต่มีเงื่อนไขต้องทำประชาพิจารณ์ความเห็นชอบประชาชนก่อน ตาม

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันการจะทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญจะต้องเสร็จสิ้นวาระสามแล้ว ไม่สามารถทำก่อนวาระสามได้ หากมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วฝ่ายค้านคงหาหรือทางออก คือเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรากันอีกครั้ง

### ฝ่ายค้านจ่อฟันนายกฯ-7 รมต.

ช่วงเช้าที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุมหัวหน้าพรรคพร้อมฝ่ายค้าน หรือถึงการดำเนินการต่อเนื่องทางกฎหมาย จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ พ.ร.บ. ประชามติ มีแกนนำแต่ละพรรคพร้อมประชุมพร้อมเพรียง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงว่า ที่ประชุมเห็นพ้องให้ยื่นเอาผิดรัฐมนตรี 7 คน ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรมว.ศึกษาธิการ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย จะดำเนินการให้เสร็จในเดือน มี.ค.นี้ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายกำลังร่างข้อกล่าวหา หากของรัฐมนตรีคนใดเสร็จก่อนจะยื่นไปยังหน่วยงานต่างๆ วันที่ 10 มี.ค.นี้ จะยื่นเอาผิด พล.อ.ประยุทธ์และนายจรินทร์ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า การยื่นเอาผิดรัฐมนตรี เพราะมีหลักฐานว่าบางคนกระทำขัดกันแห่งผลประโยชน์ เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

### ก้าวไกลเล็งทาบพี่สาว “ธนาธร”

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคก้าวไกล ถึงความเคลื่อนไหวการค้นหาตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ตามคุณสมบัติ “ใหม่ ชัด โดน” ที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เคยประกาศไว้ ล่าสุดมีการเตรียมทาบทาม น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาวนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า มาเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรค โดยกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรค มองเห็นคุณสมบัติเด่นด้านความเป็นแฟมิลี่วูแมน เป็นพี่สาวและแม่ และยังได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงภาคอุตสาหกรรม แคมติดดิน กินข้าวแกงโรงงาน ถือว่าลงตัวเหมาะสม

### ซุสเปก “แฟมิลี่วูแมน” ผู้ว่าฯ กทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา กก.บห. และคณะกรรมการสรรหาฯ มีการถกเถียงกัน อย่างเข้มข้นจนเกือบได้คนรุ่นใหม่โดยตรงสเปก อาทิ ในรายนักธุรกิจหนุ่มผู้บริหารไฟแรง นายอริยะ พนมยงค์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ทางพรรคก้าวไกลมีการทาบทามจริง แต่สุดท้ายมีบางเงื่อนไขทำให้ต้องปฏิเสธกันด้วยดี ต่อมาได้เพิ่มสเปกให้ชัดขึ้น นอกจากต้องเป็นผู้บริหารทันโลกยุคใหม่ อายุราว 40 ต้นๆแล้ว ยังต้องมีความเป็นแฟมิลี่วูแมน หรือแฟมิลี่วูแมนด้วย จนสัปดาห์ก่อนมีการนำหลายรายชื่อมาเปรียบเทียบกับว่าที่ผู้สมัครฯจากค่ายอื่น อย่างนาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตรมว.ตร. แต่คณะกรรมการฯมองว่ายังไม่สู้สูพ็อต พอเหวี่ยง สุดท้ายจึงเสนอชื่อ น.ส.ชนาพรรณขึ้นมา หลายคนเห็นตรงกันว่ามีความแตกต่าง สูสีสูพ็อตพอเหวี่ยง คณะกรรมการฯจะเริ่มกระบวนการทาบทามเจ้าตัวร่วมกับอีก 4 รายชื่อที่ตรงสเปก

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2046396>

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564, 12.35 น.

'บิ๊กป้อม' ก็ส่งผู้สมัครชิงสนามต่อไป

ปิดเลือกตั้งใหญ่จ้องยึดพื้นที่ภาคใต้



"บิ๊กป้อม" เผยชนะเลือกตั้งซ่อมเพราะคนคอนชอบปปชร. ก็ส่งชิงสนามต่อไป ปิดเลือกตั้งใหญ่จ้องยึดพื้นที่ภาคใต้

เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่พรรค พปชร. ชนะเลือกตั้งซ่อม เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ว่า คิดว่าคนนครศรีธรรมราช ชอบพรรค พปชร. อยู่แล้ว ตนเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบที่ลงไป ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคเท่านั้นเอง

เมื่อถามว่า เสียงที่ได้เพิ่มขึ้นมาของพรรค พปชร. จะมีส่วนในการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัดส่วนพรรค ประชาธิปัตย์ (ปชป.) หรือไม่ ว่า "ไม่มี ๆ"

เมื่อถามว่า จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมใน จ.ชุมพร หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า อันนั้นตนยังไม่รู้ เพราะ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ได้บอกว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมเลย เมื่อถามย้ำว่า ผลการชนะเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ จะส่งผลให้พรรค พปชร. ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมในทุกที่หรือไม่ หัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า ก็แล้วแต่สถานการณ์

เมื่อถามย้ำว่า จะทำให้พรรค พปชร. มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "พรรค พปชร. มีความมั่นใจตั้งแต่ตั้งพรรคมา 2 ปีแล้ว และเราก็มีความมั่นใจมาตลอด"

เมื่อถามย้ำว่า การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า พรรค พปชร. จะสามารถยึดพื้นที่ภาคใต้ได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวตอบพร้อมรอยยิ้มว่า "โห จะไปยึดยังไงเล่า เรื่องอย่างนี้แล้วแต่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชน ภาคใต้ ชอบการเมืองจะตายไป"

เมื่อถามว่า ได้ยกหูคุยกับ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งซ่อมหรือยัง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ก็ไม่มีอะไรกัน เพราะได้พูดคุยกันตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งซ่อมแล้ว และระหว่างหาเสียงก็คุยกัน ยืนยันว่าไม่มีอะไร เพราะเป็นเรื่องประชาธิปไตย สื่อก็พยายามทำให้ ทะเลาะกันอยู่เรื่อย"

เมื่อถามว่า สถานการณ์เช่นนี้จะทำให้เปลี่ยนใจส่งผู้สมัครลงชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรค พปชร. หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ไม่ส่ง"

เมื่อถามถึงการชุมนุมของกลุ่มพีมูฟ หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และภาคีเซฟบางกอก พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความจริงก็จัดการไปเรียบร้อยแล้ว

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/557612>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/225649>

8 มีนาคม 2564 18:08 น.

“จรินทร์” ปลื้ม ปชป. ได้คะแนนเพิ่มหมื่นกว่าเสียง ยันทุกคนยังกำลังใจดี ยังบางเห็บพรรคการเมืองต้องมีวุฒิภาวะ



เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคปชป. กล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 ว่า ขอขอบคุณชาวนครศรีธรรมราชทุกเขตเลือกตั้ง และขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกันไปช่วยหาเสียงในรอบนี้ สำหรับผลการเลือกตั้งเป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันที่จะมีคนแพ้และคนชนะ ที่ผ่านมาพรรคก็มีทั้งแพ้และชนะ อย่างเช่นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พรรคได้รับชัยชนะหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เพราะเราได้เสียงจากชาวนครศรีฯเพิ่มขึ้นกว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาถึงหนึ่งหมื่นกว่าเสียง เป็นจุดหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาและเป็นกำลังใจให้กับพรรคเดินหน้าต่อไป รอบนี้ผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมของพรรคเป็นคนรุ่นใหม่ ถือเป็นกานำการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เราจึงถือว่ามีคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต

นายจรินทร์ กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งทั้งนั้น ดังนั้น พรรคการเมืองก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เฉพาะประชาธิปัตย์ ทุกพรรคต้องมีพลวัตคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราก็คงต้องมีการประเมินเป็นการภายใน พวกเราทุกคนยังเข้มแข็งกำลังใจดี และยังคงสู้เพื่อนำพรรคสู่ความสำเร็จต่อไป

เมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมส.ส. ที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสงขลา นายจรินทร์ กล่าวว่า ที่จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์เพิ่งได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งด้วยคะแนนที่สูงกว่าจำนวนมาก แต่ไม่อยากพูดถึงการเลือกตั้งซ่อมไปก่อน เพราะขณะนี้ยังถือว่าทุกคนยังเป็นส.ส. จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีวินิจฉัยเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เดิม พรรคก็ต้องลงไปดูว่าจะดำเนินการอย่างไร

เมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เตรียมจะส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลา จะสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ หัวหน้าพรรคปชป. กล่าวว่า เคยพูดเรื่องนี้ไปหมดแล้ว ขอยืนยันพรรคยังมีจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนพรรคการเมืองใดจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองนั้น



“ผมทำการเมืองมานาน อย่างน้อยที่สุดประชาธิปไตยมีวิวัฒนาการที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไร พรรคอยู่มา 70 กว่าปี ฉะนั้นเราเข้าใจกระบวนการทางการเมืองดี เพียงแต่วันหนึ่งได้คะแนนน้อยบ้างมากบ้างเป็นเรื่องปกติ เรามั่นใจสิ่งที่เราคิดสิ่งที่ทำ ทำบนสถาบันทางการเมืองที่ต้องการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้สามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน ซึ่งพรรคการเมืองเป็นกลไกสำคัญ ฉะนั้นพรรคการเมืองต้องมีวิวัฒนาการทางการเมืองด้วย ไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา อันนี้ไม่ได้พูดถึงพรรคการเมืองอื่น แต่เราพูดถึงตัวเราเอง” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/225757>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/225757>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.naewna.com/politic/557758>

08/03/2564 15:50

## พรรคกล้าพอใจกว่า 6 พันคะแนนจากชาวนครฯ



จ.นครศรีธรรมราช 8 มี.ค.-“กรณ์”นำผู้สมัครพรรคกล้าขึ้นรถแห่ขอบคุณ 6,216 เสียงจากชาวเขต 3 นครศรีฯ ชี้การเมืองสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ทุกที่ ถึงจะไม่ได้รับเลือกแต่จะทำงานในพื้นที่ต่อ

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้าและนายสรวิทย์ สุวรรณรัตน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 จังหวัด นครศรีธรรมราชขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจเลือกพรรคกล้า 6,216 เสียง เป็นอันดับ 3 ของการเลือกตั้งครั้งนี้

ระหว่างขึ้นรถแห่ มีประชาชนออกมาให้กำลังใจพรรคกล้าเช่นเดียวกับช่วงที่หาเสียงเลือกตั้ง นายกรณ์ กล่าวว่า คะแนนเสียงที่พรรคได้รับเป็นที่น่าพอใจ สำหรับพรรคการเมืองใหม่อย่างพรรคกล้า แสดงให้เห็นว่าการเมืองสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ นายสรวิทย์ ผู้สมัครของพรรค ยืนยันว่าจะทำงานในพื้นที่ต่อไป.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-651025>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926288>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000022625>

08/03/2564 13:18

นายกฯ ยืนยันเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯไม่มีผลปรับ ครม.



ทำเนียบรัฐบาล 8 มี.ค.-นายกฯ ยืนยันผลเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชไม่กระทบพรรคร่วมรัฐบาล ยังรักกันดี ไม่เกี่ยวปรับครม. ให้ส่งชื่อรมต.ใหม่สัปดาห์นี้ ส่วนรมว.ศธ.ใหม่ต้องมีความรู้ด้านการศึกษา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ว่า ไม่ส่งผลให้ความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลเปลี่ยนไป ยังคงรักกันเหมือนเดิม การเลือกตั้งซ่อมเป็นเรื่องของการแข่งขันในพื้นที่ที่ประชาชนตัดสินใจเลือก ส่วนการพิจารณาส่งผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่อื่น ๆ คงพิจารณาต่อไป เพราะการเลือกตั้งไม่ใช่ครั้งนั้ครั้งเดียว แต่ขอให้ได้คนดีมาทำงาน ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีผลต่อการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพราะได้พูดคุยหารือกันไปแล้ว

“ให้ทุกพรรคร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อมาภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นขึ้นอยู่กับผมที่จะตรวจสอบประวัติ ทำให้เรียบร้อยที่สุด ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ และเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ ขอให้เชื่อมั่นผมเพราะผมทำทุกอย่างอย่างดีที่สุด ทั้งการควบคุมนโยบายต่าง ๆ ขออย่ารังเกียจคนที่จะมาเป็นครม. เพราะประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง เลือกตั้งมาอย่างไร ได้ ส.ส.มาก็ต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และจะดูความเหมาะสมกับงานและกระทรวง ขออย่าไปตีให้ละเทะ ปรับวันนี้และวันหน้าก็สามารถปรับใหม่ได้” นายกรัฐมนตรี กล่าว

ส่วนคุณสมบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องมีคุณสมบัติ ประพฤติการทำงานและมีความรู้เรื่องการศึกษา ไม่ใช่เอาคนที่ไม่มีความรู้ด้านการศึกษามาเป็นรัฐมนตรี เพราะเป็นกระทรวงสำคัญ ส่วนจะต้องเป็นอาจารย์ หรือนักวิชาการหรือไม่ นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามดังกล่าว.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-650832>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/225638>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.posttoday.com/politic/news/647325>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.banmuang.co.th/news/politic/225747>

วันที่ 08 มี.ค. 2564 เวลา 17:38 น.

พปชร. ชนะเลือกตั้งซ่อมไม่มีผลปรับ ครม. โยงตัน "ธรรมนัส" เป็น รมว.



**"อิทธิพล" คุยพปชร. ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. นครศรีธรรมราช เกิดจากความสามัคคีของคนในพรรคที่ลงไปช่วยหาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน เชื่อผลเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับข่าวต้น"ธรรมนัส" ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการ**

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว. วัฒนธรรม ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับนายอาณัติ ตรีสุวรรณ ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐที่ชนะการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช ซึ่งผลการเลือกตั้งไม่น่าจะมีผลต่อตำแหน่งการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีกระแสข่าวว่าจะให้ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ที่เป็นแม่ทัพ ขึ้นขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการ เนื่องจาก พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะหารือร่วมกับ พล.อ. ประยุทธ์ เท่านั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจ

ทั้งนี้ การได้รับชัยชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เกิดจากความสามัคคี และการร่วมมือกันทั้ง พล.อ. ประวิตร คณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค ที่ลงพื้นที่ที่ลงพื้นที่หาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน ซึ่ง พล.อ. ประวิตร ย้ำให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรค ดูแลทั้งหมดในการเลือกตั้งซ่อมเขต 3

“ถือเป็นสัญญาณที่ดีของพรรคที่จะบุกทำพื้นที่ภาคใต้ เพราะการเลือกตั้งซ่อมทุกสนามที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐก็ได้รับชัยชนะทุกสนาม ส่วนการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลา พรรคพลังประชารัฐจะส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ส่วน พล.อ. ประวิตร จะลงช่วยลูกพรรคหาเสียงทุกครั้งหรือไม่นั้น คงดูเป็นถึงความเหมาะสมและช่วงเวลาว่ามีเวลาว่างหรือไม่” นายอิทธิพล กล่าว

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/647358>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://tna.mcot.net/politics-650953>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.naewna.com/politic/557702>

8 มีนาคม 2564 12:47 น.

"อนุชา" โว "พปชร." ชนะเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน เป็นเพราะ "บิ๊กตุ๋ - ผลงานรัฐบาล" เชื่อ ไม่มีปัญหาพรรคร่วมรัฐบาล



เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 8 มี.ค. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ที่ผู้สมัครของพรรคพปชร. ชนะ ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ ว่า พอใจกับผลเลือกตั้งที่ออกมา และผลที่ออกมาแสดงว่าประชาชนให้ความสนใจไว้วางใจพรรคพปชร. โดยเหตุผลหนึ่งเชื่อว่ามาจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรรมว.กลาโหม ทุ่มเททำงาน มีนโยบายที่ชัดเจน และเป็นผู้นำการบริหารงานท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 โดยเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่ง เราชนะ ที่ลงไปสู่ภาคประชาชน ตอบโจทย์ว่ารัฐบาลมาถูกทาง และทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

เมื่อถามว่าทางพรรคพปชร. จะพิจารณาส่งผู้สมัครในจังหวัดอื่นที่อาจจะต้องเลือกตั้งซ่อม เช่น จ.ชุมพร แทน นายชุมพล จุลใส อดีตส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ต้องว่าเป็นรายเขตเลือกตั้งไป และทุกอย่างต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพปชร.ว่าจะส่งหรือไม่ส่งผู้สมัคร

เมื่อถามว่ามีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงว่าจะส่งหรือไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม นายอนุชา กล่าวว่า ต้องดูประกอบกันหลายเรื่อง ไม่ได้คิดในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง และการที่เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องคำนึงและมีแนวร่วมในการตัดสินใจร่วมกันด้วย

เมื่อถามว่าการชนะเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช จะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่เป็นไร เพราะนี่คือผลการเลือกตั้ง และมีการพูดคุยทำความเข้าใจ และเราเข้าใจซึ่งกัน และกัน ส่วนผลที่ออกมาไม่ได้ไปชี้หรือบ่งบอกถึงการคิดไม่ดีต่อกัน ไม่ใช่อย่างนั้น

เมื่อถามถึงเสียงวิจารณ์ว่ามีการใช้รถหลวง และเวลาราชการไปช่วยในการหาเสียง อาจจะทำให้เกิดเป็นข้อร้องเรียนตามมาได้ นายอนุชา กล่าวว่า ต้องดูเป็นกรณีไป คิดว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะทุกคนรู้ดีในข้อจำกัดเหล่านี้ว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้ ส่วนการวิจารณ์อาจจะมาจากการเข้าใจผิด และต้องดูข้อเท็จจริงด้วย ไม่ใช่ดูแค่สิ่งที่มองเห็น

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/225630>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.posttoday.com/politic/news/647336>

08 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19:27 น.

'นิพนธ์' ชี้บางพรรคตั้งฐานเสียงเก่าทำคะแนน 'ปชป.' สวิง



8 มี.ค.64 - ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการเลือกซ่อมส.ส. เขต3 นครศรีธรรมราช ว่า ตนพอใจกับผลที่ออกมา แต่เท่าที่ประเมินภาพรวมจะเห็นว่า อาจจะมีตัวแปรบางตัวที่พรรคการเมืองบางพรรคได้คะแนนที่เคยเป็นของเรา ทำให้คะแนนสวิงได้ แต่ก็ต้องคาดการณ์ ตัดสินใจของประชาชน และนำมาประเมินสถานการณ์ทั้งหมด เพื่อเตรียมตัวหากจะมีการเลือกตั้งใหญ่ใน2 ปีข้างหน้าว่าจะกำหนดยุทธศาสตร์อย่างไร โดยในพรรคจะต้องมีการพูดคุยกันถึงจุดอ่อนจุดแข็งในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร

“ถือว่ารอบนี้แม้เราจะไม่ได้เป็นผู้แทนอย่างน้อยก็บ่งบอกว่าเราต้องทำการบ้านเพราะยังมีข้อสอบใหญ่ในอีก2 ปีข้างหน้าว่าจะทำอย่างไร “ นายนิพนธ์ กล่าว

ส่วนการเลือกตั้งซ่อมจ.สงขลา และจ.ชุมพร นั้น นายนิพนธ์ กล่าวว่า ยังไม่มีการพูดคุยกัน เพราะต้องรอความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญก่อน แต่การเมืองต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาจะรอให้ถึงวันนั้นแล้วค่อยคิดก็ลำบาก จึงต้องมีการปรับตัวและเตรียมตัวว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรอะไรที่ยังขาดอยู่ก็ไปเสริมจุดนั้นให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ส่วนอะไรเป็นจุดอ่อนก็มีการประเมินและแก้ไขไป แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันที่มีจุดอ่อน และจุดแข็ง ตอนนี้อย่าผลสรุปจากพื้นที่ก่อนเพื่อนำมาสรุปชัดเจนอีกครั้งภายในพรรค เช่น เรื่องของพื้นที่หรือข้อจำกัดของเวลาในการลงไปทำความเข้าใจกับประชาชน อาจจะได้เห็นว่าเวทีปราศรัยที่เป็นจุดแข็งของพรรค ครั้งนี้มีเวลาจำกัด จึงทำได้น้อยเพราะมีการเปิดปราศรัยใหญ่เพียง2 วันเท่านั้นใน4 อำเภอ

เมื่อถามถึงมารยาทการร่วมรัฐบาล จากกรณีที่พรรคร่วมรัฐบาลจะส่งผู้สมัครลงแข่งในการเลือกตั้งซ่อมส.ส. อีก 2 จังหวัด นายนิพนธ์ กล่าวว่า ไม่ขอพูดเรื่องมารยาททางการเมือง หากจะมีการแข่งขันกันก็เป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย

“สิ่งที่บอกว่าเรื่องมารยาทผมเข้าใจว่าในอดีตเคยเห็นบทเรียนเรื่องความแตกแยกของรัฐบาลผสมมาแล้วว่าหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรทำอะไรที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วม โดยเฉพาะการเลือกตั้ง มันหมิ่นเหม่ที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน จึงมีการละเว้นเรื่องนี้ แต่เมื่อทุกคนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรละเว้นก็แล้วแต่ความเห็นของแต่ละพรรคก็ต้องเคารพกัน”นายนิพนธ์กล่าว

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/95422>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.naewna.com/politic/557763>

8 มีนาคม 2564 - 15:50 น.

'ประมวล' เย้ย 'ประวิตร' ปราศรัย 5 นาที เอาชนะพรรคเก่าแก่ประชาธิปไตยได้



'ประมวล' เย้ย 'ประวิตร' ปราศรัย 5 นาที เอาชนะพรรคเก่าแก่ประชาธิปไตยได้ ดึงพรรคร่วมด้วยกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย จี้เร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนเพราะเวลาเหลือน้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประมวล เอมเปีย อดีตสส. ชลบุรี และหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ที่พรรคพลังประชารัฐเอาชนะพรรคประชาธิปัตย์ไปได้ว่า การทำสงครามย่อมมีความสูญเสีย ล้มตายหรือไม่ก็บาดเจ็บ เช่นเดียวกัน การลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช แทนนายเทพไท เสนพงศ์ เป็นการแข่งขันกันของพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพรรค ปชป.เจ้าถิ่นที่มุ่งมั่นจะรักษาตำแหน่งไว้ให้ได้กับพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ที่ต้องการจะปักธงเพิ่มที่นครศรีธรรมราช

นายประมวล กล่าวว่า ก่อนการเลือกตั้งซ่อมก็น่าจะมีการเจรจาขอให้เปิดทางกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล แต่ทั้ง 2 พรรคไม่ยอมยกเว้นภูมิใจไทย ขอนั่งอยู่บนภู ให้ 2 พรรคชดกันเอง ตัวเองพอใจกับตำแหน่งใหญ่ 3 กระทรวงและจำนวนผู้แทนที่มีอยู่ ส่วนอีก 2 พรรคที่ลงแข่งด้วยก็เป็นเพียงตัวประกอบเพื่อไปสร้างสีสันเพียงเล็กน้อยๆ สปอร์ตไลท์จับไปที่ 2 พรรคใหญ่ ที่มีขุนพลแกนนำลงไปหาเสียงให้ผู้สมัครของพรรคตัวเอง

“ขนาดพรรคพลังประชารัฐยังชนหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร ลงไปหาเสียงด้วย ขนาดยื่นบนลิฟท์เพื่อขึ้นบนเวทีปราศรัยเพื่อปราศรัยขอคะแนนบนเวที ทุกคนต่างจ้องมองว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะพูดได้เกิน 3 นาทีไหม เอ่อโล่งใจครั้งนี้แกพูดได้ประมาณ 5 นาที นับว่าเป็นหัวหน้าพรรคที่พูดสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ลูกน้องรอบตัวท่านตบมือเชียร์ตลอดเวลาที่พูด ผลเลือกตั้งออกมาก็สมหวังท่านประวิตร ลูกพรรคชนะเลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส. เลือดท่วมตัวทั้งคู่ แล้วจะมองหน้ากันติดใหม่ในการประชุมกรม.หรือประชุมสภาเพราะดันไปบุกถ้าเสือเอาลูกเสือมาได้ “ นายประมวลกล่าว และว่า

เกมส์จบแล้วกลับมาทำงานให้ชาวบ้านเถอะ หรือไม่ก็ระวังตำแหน่งรัฐมนตรีกันให้ดีก็แล้วกันอาจจะมี การพลิกโผนะครับ ที่สำคัญเวลารัฐบาลเหลือน้อยขอให้มุ่งหน้าทำงานแก้ปัญหาปากท้องให้ชาวบ้าน หากทำ ผลงานดี ประชาชนจะเลือกมาใหม่ แต่หากแก้ปัญหาไม่ได้ ประชาชนจะสั่งสอนในสนามเลือกตั้งเอง

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/460501>

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564, 15.38 น.

'ก้าวไกล' ดิวเข้มทีมผู้สมัคร สก. 'พิธา' อุบชื่อผู้ทำชิงผู้ว่าฯ กทม.



"ก้าวไกล" ดิวเข้มทีมผู้สมัคร สก.เตรียมความพร้อมสนามเลือกตั้งเดือน ต.ค. "พิธา" อุบชื่อผู้ทำชิงผู้ว่าฯ กทม. การ์ตูนตีโปรไฟล์"ใหม่ ชัด โดน"

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานพรรคก้าวไกล เขตบางแค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.บางขุนเทียน ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ฝ่ายอบรมพรรคก้าวไกล อบรมและพบปะว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สังกัดในนามพรรคก้าวไกล ที่จะร่วมผลักดันและดูแลนโยบายยุทธศาสตร์โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับแลคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคน กทม.

นายพิธา กล่าวถึงความพร้อมของพรรคก้าวไกล ในการส่งผู้สมัคร ส.ก.เพื่อแข่งขันพัฒนาศักยภาพ และกำหนดนโยบายเพื่อชาว กทม.ซึ่ง กทม.มีปัญหาสำคัญที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการไร้รอยต่อของการคมนาคม และนโยบายในการเองงบประมาณ 5% มาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ กทม.

นายพิธา กล่าวว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตนลงพื้นที่กว่า 8 จังหวัด ในการรับฟังปัญหาประชาชน เพื่อสะท้อนและนำไปผลักดันในสภาผู้แทนราษฎร และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะลงพื้นที่ กทม.ด้วย เพื่อทำงานเชิงโครงสร้างและนโยบายอย่างเข้มข้น และขอให้ผู้สมัครทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจไม่ย่อท้อ ให้นึกถึงวันแรกที่ได้เข้ามาทำงานการเมือง สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ถึงจุดประสงค์ที่ตั้งเป้าหมาย ว่าเข้ามาทำการเมืองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่ช่วยผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตของชาว กทม.โดยเป้าหมายที่สำคัญคือ ต้องมาจากใจของผู้สมัคร ในการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ กทม.และในประเด็นต่อมาคือให้ตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลข จากสถิติเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา อดีตพรรคอนาคตใหม่ มีฐานเสียงกว่า 800,000 คะแนน สำหรับ กทม.เป็นป้อมปูลาร์โหวตที่เยอะที่สุดในบรรดาทุกพรรคการเมือง

"ผมในฐานะหัวหน้าพรรค เห็นว่ากรุงเทพมหานครมีความสำคัญต่อพรรคก้าวไกล มาก 800,000 เสียง ของชาว กทม.ที่ไว้วางใจพรรคอนาคตใหม่คือ คะแนนที่สำคัญ ที่เราจำเป็นต้องสานต่อความหวังของพี่น้องประชาชน ทำนโยบายเพื่อชาวกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพที่สุด



ผมและ ส.ส. ก้าวไกล จะไปร่วมลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายได้อย่างตรงจุด มีการพูดกันแบบปากต่อปากถึงศักยภาพ และจุดแข็งของผู้สมัครของเรา เราต้องมีหัวคะแนนทางอุดมคติทางอุดมการณ์ ทางนโยบาย ที่เราจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของกรุงเทพมหานคร และผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เพื่อร่วมทำกรุงเทพฯ ในฝันของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกรุงเทพมหานคร" นายพิธา กล่าวและว่า การทำงานของตนจะเป็นการทำงานแบบไร้รอยต่อ เราจะทำงานตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎร จนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา นำไปสู่การผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างตรงจุด

ด้าน นายณัฐชา กล่าวว่ ในวันนี้สนามการแข่งขัน ส.ก. เริ่มเข้มข้น ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนตุลาคม ดังนั้น พรรคก้าวไกล เรามีเวลาในการเตรียมความพร้อมกว่า 7 เดือน ที่สำคัญคือขอให้ผู้สมัครทุกท่านมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลพร้อมผลักดันและร่วมสร้าง ร่วมนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ให้กับชาว กทม.

เมื่อถามถึงผู้ทำชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในนามพรรคก้าวไกล เป็นใคร นายพิธา ระบุว่า ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อในขณะนี้ แต่ขอรับประกันว่าเขาคือความหวังและโอกาสของชาวกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน อย่างที่ตนเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า ผู้ทำชิงผู้ว่า กทม. ในนามพรรคก้าวไกล "ใหม่ ชัด โดน" อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ บรรยากาศในการพบปะระหว่างหัวหน้าพรรคก้าวไกล และว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง มีการเปิดโอกาสให้ผู้ว่าสมัคร ส.ก. ได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาในการลงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะตอบข้อสงสัยจากพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุง และสร้างนโยบายเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้กรุงเทพฯ ในฝัน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองในอนาคตต่อไป

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/557703>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : [https://www.khaosod.co.th/politics/news\\_6091487](https://www.khaosod.co.th/politics/news_6091487)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2613711](https://www.matichon.co.th/politics/news_2613711)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.dailynews.co.th/politics/829731>

วันที่ 9 มีนาคม 2564 - 08:53 น.

ก้าวไกล เล็งเทียบเชิญ “ชนาพรรณ” พี่สาวธนาร ชิงผู้ว่าฯ กทม.



“ก้าวไกล” เล็งส่งขันหมากเทียบเชิญ “ชนาพรรณ จิงรุ่งเรืองกิจ” พี่สาวธนาร ชิงผู้ว่าฯ กทม. เชื้อดีกรีแรงพอ ฟาด ‘ชัชชาติ-จักรทิพย์’

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564 มติชน รายงานจากพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ถึงความเคลื่อนไหวกระบวนการเฟ้นหาตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งมีคุณสมบัติ “ใหม่ ชัด โดน” ตามสเปกที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า ล่าสุดมีความเป็นไปได้ที่พรรคก้าวไกล จะส่งผู้สมัครผู้หญิงลงชิงชัยในสนาม กทม. เพื่อให้คนกรุงตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม.หญิงเป็นครั้งแรก โดยเตรียมทาบทาม “น.ส.ชนาพรรณ จิงรุ่งเรืองกิจ” พี่สาว “นายธนาร จิงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า

ซึ่งกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคก้าวไกล มองเห็นคุณสมบัติเด่นด้านความเป็นแฟมิลี่วูแมน เป็นพี่สาวและแม่ ขณะเดียวกันยังได้รับการยอมรับจากแวดวงอุตสาหกรรมและที่ดิน พร้อมทั้งยังสามารถใส่ชุดราตรี และชุดสูทเป็นทางการเพื่อพูดคุยธุรกิจได้ด้วย จึงถือว่าลงตัวเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ช่วงก่อนหน้านี้ 2-3 เดือนที่ผ่านมา กก.บห. และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคก้าวไกล ได้ถกเถียงอย่างเข้มข้นจนเกือบได้คนรุ่นใหม่ที่ตรงสเปกหลายครั้ง อาทิ ในกลุ่มนักธุรกิจหนุ่มผู้บริหารไฟแรงอย่าง นายอริยะ พนมยงค์ อดีตผู้บริหารช่อง 3 พรรคก้าวไกล มีการทาบทามจริง แต่สุดท้ายมีบางเงื่อนไขทำให้ต้องปฏิเสธกันด้วยดี

ต่อมาได้เพิ่มสเปกให้ชัดขึ้น นอกจากต้องเป็นผู้บริหารทันโลกยุคใหม่ อายุราว 40 ต้น ๆ แล้ว ยังต้องมีความเป็นแฟมิลี่วูแมน หรือแฟมิลี่วูแมน ด้วย และ 1 สัปดาห์ก่อน มีการนำหลายรายชื่อผู้สมัครที่เล็งไว้มาเปรียบเทียบกับว่าที่ผู้สมัครจากค่ายอื่น อย่าง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. แต่คณะกรรมการฯ มองว่า ยังไม่สูสีพอพิศพอเหวี่ยง

สุดท้าย มีการเสนอชื่อ น.ส.ชนาพรรณ ขึ้นมาในวงหารือ หลายคนเห็นตรงกันว่า น.ส.ชนาพรรณ มีคุณสมบัติแตกต่าง สูสีพอพิศพอเหวี่ยงด้วยความเป็นแฟมิลี่วูแมนข้างต้น คณะกรรมการฯ จะเริ่มกระบวนการทาบทามเจ้าตัวร่วมกับรายชื่อที่ตรงสเปกรายอื่น ๆ รวม 4 คน ประกอบไปด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดแล้ว พรรคก้าวไกล จะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หลังจากกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-626386>

วันที่ 9 มีนาคม 2564 - 10:52 น.

‘ก้าวไกล’ ปฏิเสธ ข่าวดาบดาม ‘ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ’ ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.



“ก้าวไกล” ปฏิเสธ ข่าวดาบดาม “ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ” ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เตรียมดาบดาม น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาว นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ลงชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. โดยก่อนหน้านี้ นายพิธา ลิ่มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เคยเปิดเผยถึงคุณสมบัติผู้สมัครว่าต้อง “ใหม่ ชัด โดน”

ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม นายชัยวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เปิดเผยถึงกรณีนี้ทางรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า ไม่มีทางที่พรรคก้าวไกลจะดาบดาม น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. อีกทั้งไม่ทราบว่ามีกระแสข่าวนี้มาได้อย่างไร

นายชัยวัชกล่าวว่า ไม่มีทาง เมื่อคืนพอมีข่าวออกมาเราก็กังวล คุณพิธาที่ติดต่อมาว่าข่าวนี้มาได้อย่างไร ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามาได้อย่างไร ทั้งนี้ ประเด็นคงไม่ใช่เรื่องความรู้ ความสามารถของ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาวนายธนาธร ตนคิดว่าเราทราบดีว่าในทางการเมืองนั้นไม่เหมาะสมอย่างไร

“เราไม่ได้อยากให้คนมองว่าการดาบดามงานของก้าวไกลเป็นเรื่องภายในครอบครัวของคุณธนาธร เราชัดเจนว่ามีความตั้งใจว่าไม่ได้สร้างพรรคการเมืองแบบนั้นตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่แล้ว

“คิดว่าทุกคนที่มองการเมืองเป็นน่าจะเข้าใจ และอย่างที่บอกว่าเจตนาในการทำงานของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว ในกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ยิ่งไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้” นายชัยวัชกล่าว

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2614708](https://www.matichon.co.th/politics/news_2614708)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/225897>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926409>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.naewna.com/politic/557873>

08/03/2564 11:40

ฝ่ายค้านจับตาศาล รธน. วินิจฉัยแก้ รธน. 11 มี.ค.นี้



รัฐสภา 8 มี.ค.- ฝ่ายค้านจับตาศาลรธน. วินิจฉัยแก้รธน. 11 มี.ค.นี้ เตรียมปิดฝุ่น 4 ร่างแก้รายมาตราขงสภา แก้มี่มานายกฯ-ระบบเลือกตั้งอีกรอบ หากศาลชี้แก้ทั้งฉบับไม่ได้

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า หากจะให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญทัน 17-18 มี.ค.นี้ คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชกฤษฎีกาตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.ซึ่งจากการหารือ ประธานรัฐสภา ยืนยันว่า ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไร หากสุดท้ายไม่สามารถนำร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาได้ ประธานก็จะนำเรื่องอื่นเข้าสู่การพิจารณาแทน เพื่อให้การประชุมสมัยวิสามัญเดินหน้าไปได้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะไม่ยอมออกพระราชกฤษฎีกาให้

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ในส่วนของฝ่ายค้านยังรอดูท่าทีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไร เพราะแนวทางวินิจฉัยออกมาได้หลายแนวทาง เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ รัฐสภาอาจไม่มีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ หรืออาจจะแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่มีข้อแม้ เช่น ต้องไปทำประชามติถามประชาชนก่อนว่า จะให้ร่างฉบับใหม่ได้หรือไม่ และหลังจากนี้ ฝ่ายค้านจะหารือกันว่า หากไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ ก็ต้องใช้วิธีการแก้ไขเป็นรายมาตราแทน โดยเฉพาะการนำ 4 ร่างเดิมของพรรคเพื่อไทยที่ได้เสนอแก้ไปก่อนหน้านี้และถูกรัฐสภาตีตก นำกลับขึ้นมาเสนอญัตติต่อรัฐสภาอีกครั้งในสมัยประชุมหน้า เพราะตามเงื่อนไขของข้อบังคับ เปิดโอกาสให้ทำได้เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของระบบเลือกตั้ง อำนาจหน้าที่ของ ส.ว. และที่มาของนายกรัฐมนตรีให้เกิดขึ้นได้ก่อน.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-650744>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2613201](https://www.matichon.co.th/politics/news_2613201)

08/03/2564 11:17

เปิดตัวพรรคไทยสร้างไทย เม.ย. นี้



กรุงเทพฯ 8 มี.ค.-“ต่อพงษ์” เผยคืบหน้าตั้งพรรคไทยสร้างไทย เตรียมเปิดตัว -ประชุมใหญ่เดือนเม.ย.นี้ ประกาศพร้อมส่งผู้สมัครลงชิงเลือกตั้งทุกสนามทั้งระดับชาติ-กทม. ยัน “หญิงหน่อย” ลงชิงผู้ว่ากทม.

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มสร้างไทย เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งพรรคไทยสร้างไทยว่า สัปดาห์หน้ากรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะประกาศชื่อพรรคในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจะนัดแถลงข่าวเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ และจะประชุมใหญ่สามัญประจำปีช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค จากนั้นจะทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคสร้างไทยต่อไป

“เบื้องต้นประสานคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ร่วมงานการเมือง พร้อมเชิญนักวิชาการและนักธุรกิจไทยเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรค และพร้อมส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งสนามเล็กและสนามใหญ่ ถ้าการแก้รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและสามารถจัดการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ในช่วงสิ้นปีนี้ จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งส.ส.ทันที แต่ถ้ากำหนดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ก่อน ก็พร้อมส่งผู้สมัครชิงด้วย โดยพรรคจะค้นหาบุคคลที่เหมาะสม มีความพร้อมด้วยคุณสมบัติการลงชิงตำแหน่งครั้งนี้” นายต่อพงษ์ กล่าว

เมื่อถามว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะลงชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ นายต่อพงษ์ กล่าวว่า คุณหญิงสุดารัตน์เป็นแกนหลักสำคัญที่จะดึงมวลชน ผลักดันนโยบายไม่ว่าจะเป็น กทม.หรือระดับชาติ คิดว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะเป็นคนตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง คนที่เหมาะสมเพียงพร้อมด้วยคุณสมบัติ แนวทางการปฏิบัติและนโยบายลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ต่อไปในนามพรรคไทยสร้างไทยหรือสร้างไทย ในส่วนของคุณหญิงสุดารัตน์เป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนาน และก้าวข้ามจุดนั้นมาแล้ว

นายต่อพงษ์ ให้สัมภาษณ์อีกครั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญ กรณีขณะนี้ม็อบการเมืองมายื่นจดจองชื่อพรรคสร้างไทยไว้กับกกต.แล้ว ว่า ตามกฎหมายกกต.จะอนุญาตให้จดจองชื่อไว้ก่อน และหากภายใน 3 เดือนผู้จดจองยังไม่สามารถหาสมาชิกพรรค ระดมทุนตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนด ชื่อที่ขอจดจองไว้ก็จะสิ้นผล และเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อพรรคการเมืองมาใช้ชื่อนั้นได้ ซึ่งไม่เฉพาะพรรคสร้างไทยที่เผชิญเช่นนี้ คิดว่าหลาย ๆ กลุ่มการเมืองเผชิญกับปัญหาการดำเนินการกิจการการเมืองตามชื่อที่ประสงค์ไว้ แต่ในส่วนของเรามีความพยายามดำเนินการทางการเมืองและจะใช้ชื่อนั้น

“สำหรับตัวบุคคลที่เหมาะสมจะนั่งเลขาธิการพรรค มีผู้เหมาะสมหลายคน แต่ในแนวคิดสร้างไทย อยากให้ประสานกับคนการเมืองรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ นักวิชาการ นักธุรกิจ และคนที่สนใจการเมืองอีกมากมาย ไม่อยากกำหนดว่าแถวหน้าต้องมาเป็นผู้บริหารพรรคทั้งหมด อยากให้ผู้สนใจทางการเมืองมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการเมืองร่วมกับประชาชน” นายต่อพงษ์ กล่าว.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-650695>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/225676>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thaipost.net/main/detail/95350>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.posttoday.com/politic/news/647346>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.naewna.com/politic/557608>

9 มี.ค. 2564 05:01 น.

เปือเต็มที



**รัฐบาลลุงตู่เปิดไฟเขียวให้เลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศ 76 จังหวัดไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  
คืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง หลังจากโดนแช่แข็งห้ามเลือกตั้งมานานกว่า 6 ปี!!**

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนนี้ จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ 2,472 แห่งเป็น  
คิวต่อไป ที่นี้ก็เหลือคิวสุดท้ายคือ “การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ซึ่งถูก凍จนเค็มปืมา 5 ปีเต็มๆ!!

หลังจาก นายกฯลุงตู่ ใช้อำนาจ ม.44 สั่งปลด “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” ผู้ว่าฯ กทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปี  
2559 แล้วแต่งตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าฯ กทม. ลากตั้งยึดครองเก้าอี้เสาชิงช้าทองคำ มาจนถึงปัจจุบัน

วันนี้ชาวกรุงเทพฯเปือระบบผู้ว่าฯ ลากตั้งเต็มท้น ชาว กทม.ตั้งตารอจะใช้สิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่เร็วๆ  
แต่ยังติดปัญหาเดียว นายกฯลุงตู่ยังไม่ยอมประกาศว่าจะให้ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่เมื่อใดแน่นอน?? “แม่  
ลูกจันทร์” คาดว่าหลังเสร็จศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั่วประเทศปลายเดือนนี้ นายกฯลุงตู่ จะปล่อยผีให้เลือกตั้งผู้ว่าฯ  
กทม.คนใหม่ภายใน 3 เดือน ถ้าดูตามไทม์ไลน์ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งใหม่ จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม หรือไม่เกิน  
เดือนสิงหาคมอย่างแน่นอน เพราะพรรคพลังประชารัฐของ “ลุงป้อม” เตรียมส่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต  
ผบ.ตร. ใส่ตะกร้าล้างน้ำลงสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ เริ่มลุยเดินสายหาเสียงล่วงหน้ามาแล้ว 2 เดือน เพราะมั่นใจว่า  
กระแสนิยม “นายกฯ ลุงตู่” ในเมืองหลวงยังแน่นปึก บวกกับฐานคะแนน ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐที่มีถึง 11 คน  
จะเป็นลมใต้ปีกให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ คว่าเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่อย่างสะดวกโยธิน ล่าสุด “แม่ลูกจันทร์” มีผลสำรวจ  
สดๆร้อนๆจาก “นิด้าโพล” สอบถามความเห็นชาว กทม. กว่า 1,300 คน จะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ แทนผู้ว่า  
ฯลากตั้งคนเดิม??

อันดับ 1, ยังไม่ตัดสินใจเลือกใคร 29.96 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 2, จะเลือก ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 22.43 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 3, จะเลือก “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ศิษย์ลุงตู่” 15.51 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 4, จะเลือก “พล.ต.อ.อัศวิน” ผู้ว่าฯลากตั้งคนเดิม 7.68 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 5, จะเลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทย 4.49 เปอร์เซ็นต์ ฯลฯ

แต่ผลสำรวจนิด้าโพลที่ “แม่ลูกจันทร์” ฟังแล้วอึ้งอย่างแรง ชาวกรุงเทพฯจะเลือกผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์แค่ 2.66 เปอร์เซ็นต์ จะไม่อึ้งได้อย่างไร เพราะชาวกรุงเทพฯเคยทะเลาะแค้นเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ผูกขาดเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ติดต่อกันถึง 5 สมัย เป็นเวลายาวนานถึง 12 ปี!!

ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งสุดท้าย ปี 2556 (ก่อนลงสู่ปภิวัติ) พรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าวิน ได้คะแนนชาว กทม. สูงถึง 1.2 ล้านคะแนน 5 ปีผ่านไป แฟนคลับ ปชป.ในกรุงเทพฯเหลือแค่ 2.66 เปอร์เซ็นต์?? สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ของตายพรรคประชาธิปัตย์ตลอดกาล โดนเจาะยางซะแล้วคุณโยม.

**"แม่ลูกจันทร์"**

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2045868>



9 มี.ค. 2564 05:08 น.

ชัยชนะบนรอยแตกหัก



ไม่ว่า อิทธิฤทธิ์ “ไอ้ไข่” หรือความศักดิ์สิทธิ์ “พ่อท่านป้อม” ช่วยให้นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครของค่ายพลังประชาชน เข้าวินตีกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 โคนแกมบ่เก่าอี้หื้อประชาริปัตย์ไปแบบขาดลอย ตามฟอร์มแบบที่ “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ในฐานะแม่ทัพใหญ่ คุ่มกำลังทีมปักษ์ได้นำขบวนไปวัดเจตีย์ บนบาน “ไอ้ไข่” ด้วยประทัด 5 แสนดอก พร้อมไก่ 1 คู่ ชื่อ “โชคดีมาเฟีย” “เล่นของ” ช่วยคนพลังประชารัฐชนะเลือกตั้งซ่อม

อีกด้านก็เป็น “บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ขึ้นเวทีปราศรัยครั้งแรกในชีวิต พูดสั้นๆแค่ไม่กี่นาที ตามสไตล์เหมือนตอบอภิปรายไม่วางใจในสภา เน้นแค่ประโยคเด็ด ใจถึงฟังได้ ไม่ทิ้งคนใด

แค้นนั้นแหละ เรียกแต่มีไหลมาเทมา ทีมพลังประชารัฐดาหน้าเจาะพื้นที่เก่งของอดีต ส.ส.ตัวจืดอย่างนายเทพไท เสนพงศ์ ต้องยอมรับสภาพความพ่ายแพ้แบบหมดรูป ขึ้นสະดีอคนแก่ สะใจกองเชียร์ ทีม “ไอโอ” แห่ “ลุงป้อม” แต่เรื่องของเรื่อง 1 ที่นั่งในสนามเลือกตั้งซ่อมเมืองนครศรีธรรมราช แทบไม่ได้มีผลต่อพรรคพลังประชารัฐแต่อย่างใด ในสถานการณ์ที่รัฐบาลผสมเสียงเหลือเฟือ แต่มันเป็น “1 แต้มสำคัญ” ของ “ผู้กองนัส” ที่ได้เป่งกล้ำมโหว์บารมี เพื่ออัปเกรดเก้าอี้ “รัฐมนตรีว่าการ” ปักป้ายจงไปทั่ว ไล่ตะหัง รมว.ดิจิทัลฯ ที่หมายตาไว้ตั้งแต่ตอนฟอร์มรัฐบาล เผลอๆ ก็แอบแซะ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ของ “สายแข็ง” อย่าง “เดอะท็อป” นายวรารุช ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ และน่าจะจบที่ “ของตาย” เก้าอี้ รมว.แรงงาน ที่เหมาะสมกับ “ผู้กองนัส” ในบท “เจ้าพ่อกรรมกร” ดูแลมือเบเลเบอร์

สถานะผู้คุมกำลังหลักในค่ายพลังประชารัฐ “ผู้กองนัส” เลือกจิ้มได้ และยิ่งเหมารวมไปถึง “แก๊ง 3 ช.” ทีม 3 รัฐมนตรีช่วย ที่กำลังขึ้นหม้อปิดฝาไม่มีด อากาแบบที่ “มาตามบักอาย” นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ตามประกบ “ลุงป้อม” ทุกฝีก้าว ไม่ยอมคลาดสายตา และถือสิทธิ์เป็นคนจัดการบริหารคิวเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เพิ่มโอกาสเคลมตัวเสียรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง หรืออารมณ์ศึกค้อย่างนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ที่เล่นบท “สันติ พร้อมเป็น” โหว์ฟอร์มตัวจริงเสียงจริง

ประกาศต่อโปรโมชั่นโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 ตีกันแต่ระหว่างการหาเสียง ปาดหน้า “ขุนคลัง” อย่างนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ แบบไม่เปิดไฟให้สัญญาณ

ตามรูปการณ ชัยชนะสนามเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราช ทำให้ก๊วน 3 รัฐมนตรีช่วยที่มพลังประชารัฐ “แบ่งกล้ำม” ตรงกันข้ามกับแก๊ง 2-3 มิตร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม “เสียแองค์” นายอนุชานาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ ที่แท้ก็ทีมเฉพาะกิจกับ “เสียเฮ้ง” นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กอดคอกันตคอยู่ ในสถานการณ์ลำบาก

จากสภาพเริ่มกลายเป็น “เนื้องอก” ที่ห่างชั้นกับ “เนื้อแท้” ของ พล.อ.ประวิตร ล้อไปกับลูกติดพัน ซ้อตเบื้องหลังมันๆแบบที่ล้อกันว่า “มาตามบีกอาย” ไม่ใส่ชื่อ “เสียแองค์” ในคิวปราศรัยบนเวทีนครศรีธรรมราช เรื่องที่ไม่น่าผิตพลาด กับคนเป็นเลขธิการพรรค ต่อเนื่องกับเสียงซุบซิบในวง ส.ส.พลังประชารัฐ หลุดเป็นข่าวกอสซิปที่สื่อบางแห่ง แฉเรื่องร้อนๆ เสนาบดีหนุ่มใหญ่พิวส์ชาติ กำหมัดฮึดฮัดใส่เสนาบดีหญิงคนดั่ง ดีว่าลูงนั่งอยู่ตรงกลาง เบรกไว้ได้ทันเหยียบบ่า ปีนเกลียว เบียดแย่งแข่งหน้าขึ้นชั้น

ชัยชนะในสนามเลือกตั้งซ่อมเมืองนครฯ ตอกย้ารอยปริแยกในพชร.แตกเป็นเสียง แถมแรงสันสะเทือนยังเขย่ารอยร้าวระหว่าง “ประชาธิปไตย” กับ “พลังประชารัฐ” ถึงจุดเล็กสะกิดคำว่า “มารยาท”

อารมณ์แบบที่ “อู๊ดด้า” นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปไตย ประกาศดังๆต่อไปนี่ไม่มีคำว่าเกรงใจ ในเมื่อพลังประชารัฐไม่คิดเรื่องมารยาท ประชาธิปไตยก็ไม่ต้องแคร้เหมือนกันพร้อมกดปุ่มสัญญาณเดินหน้าไหวตรี้อรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย-พลังประชารัฐ แคร้ววันแตกหัก และโดยเงื่อนไขสถานการณ์จะไหลลามไปถึงยุทธการล้มธง สกัคคิ่วรัฐธรรมนูญ ที่ทีมแห่ทหารเฒ่า 3 ป. หวังลากยาวอำนาจ ท้าบรมวลชนรุ่นใหม่ นอกสภา จังหวะ “เอาคืน” นักเลือกตั้ง อาชีพอัจฉริยะมือบสบาทาท้อปบูต.

## ทีมข่าวการเมือง

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2046427>

8 มีนาคม 2564 - 14:33 น.

## "อุ๊ตต้า" พ่าย "เสนพงค์" แพ้สะเทือนชิงนายกเล็ก



### แผ่นดินไหวระลอก สะเทือน "นายกเล็ก" นครศรีธรรมราช ปชป.อาจพ่าย พปชร.อีกสนาม

สะท้านสะเทือนไปทั่วประเทศ เมื่อ พงศ์สิน เสนพงค์ น้องชายของเทพไท เสนพงค์ พ่ายนายอำเภอบ้านนอก-อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส่งผลให้ ส.ส.นครศรีธรรมราช 8 คน แบ่งเป็นพรรคประชาธิปัตย์ 4 คน และพรรคพลังประชารัฐ 4 คน ปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองคอนมานานนับ 20 กว่าแล้ว นับแต่ “ขำนิ ศักดิ์เศรษฐ์-วิทยา แก้วภราดัย” ย้ายจากพลังธรรมมาสังกัด ปชป. ก็ไม่พรรคใดเบียดแทรกเข้ามาได้

“ส.ส.แทน” ชัยชนะ เดชเดโช ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งของ ปชป. เขต 3 บอกว่า ตนมีความพอใจต่อผลคะแนนที่ออกมาในครั้งนี้อย่างยิ่ง เพราะได้คะแนนมากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน ซึ่งได้เพียง 33,000 คะแนน แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ได้เพิ่มมาอีก 10,000 กว่าคะแนน ส่วน “เทพไท เสนพงค์” คาดการณ์ว่า “ผมเชื่อว่าภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่อีก ผมหวังว่าทุกท่านคงจะให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ และคุณพงศ์สินธุ์ ในการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง” ผู้ที่แบกรับความปราชัยหนี่ไปเต็มๆคือ “จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์” ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ทุ่มเทสรรพกำลังลงไปช่วยหาเสียงในพื้นที่ไม่น้อยหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่บทเรียนจากความพ่ายแพ้ คาดว่าทางพรรค ปชป.คงรู้แล้ว ทั้งปัจจัยภาวะวิสัยและอติวิสัย

### แข่งคนกันเอง

หากพิจารณาจากผลการเลือกตั้ง กรณี สราวุฒิ สุวรรณรัตน์ พรรคกล้า ได้ 6,222 คะแนน ดูเหมือนว่า “กรณีจากติกวณิช” หัวหน้าพรรคกล้า จะพึงพอใจราวกับชนะเลือกตั้ง เพราะนี่คือสนามแรกของพรรคน้องใหม่โค้งสุดท้าย พรรคกล้าชูคำขวัญ “ล้มยักษ์” เหมือนจงใจปลุกชาวเขต 3 เมืองคอนให้พร้อมใจกันล้มแชมป์เก่า

คำขวัญ “ล้มยักษ์” ทำให้ เทพไท เสนพงค์ ไม่สบอารมณ์ ถึงกับโพสต์เฟซบุ๊กว่า “ผมไม่ทราบว่ ล้มยักษ์ ในความหมายของคุณกรณีหมายถึงใคร แต่สำหรับผู้สมัครของ ปชป. คือ พงศ์สินธุ์ เสนพงค์ เบอร์ 3 เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาๆ ผ่านการทำงานการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติมาแล้ว ไม่ได้เป็นยักษ์เป็นมารแต่อย่างใด” แสดงว่า วาทกรรมล้มยักษ์อาจโดนใจชาวบ้าน จึงมีคนออกมาหย่อนบัตรเลือกผู้สมัครหน้าใหม่ของพรรคกล้า ได้กว่า 6 พันคะแนน

ในทางกลับกัน หากไม่มีพรรคกล้า ไม่มี “กรณ์” อดีตคน ปชป. 6 พันแต่มีนี้อาจทำให้ตระกูล “เสนพงศ์” ไปถึงฝั่งฝันก็ได้

### โตมิโนล้ม “อภิชาติ”

หลังทราบผลการเลือกตั้งซ่อม เขต 3 สภากาแพเมืองคอนถกกันหนักว่า ความปรายชัยของพงศ์สินธุ์ อาจเป็นโตมิโนล้ม “อภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์” ในสนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ดังที่รู้จักกัน ชำนิ ศักดิ์เศรษฐ์ กับเทพไท เสนพงศ์ จึงมีข้อตกลงร่วมกันที่จะสนับสนุน “กนกพร เดชเดโช” มารดา ส.ส.แทน เป็นนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ในนาม “กลุ่มพลังเมืองนคร”

เมื่อกนกพรได้รับชัยชนะ ภารกิจต่อไปของ “ชำนิ เทพไท กนกพร” ก็คือสนับสนุน อภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่สวมเสื้อกลุ่มพลังเมืองนคร ในศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ศีกนายกเล็กเมืองคอนหนนี้ ก็ไม่่าย เมื่อ “โกจู้” วิฑูรย์ อิศระพิทักษ์กุล อดีตรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับแรงใจจาก 3 ส.ส.พลังประชารัฐ อย่าง รงค์ บุญสวยขวัญ, สายันท์ ยุติธรรม และสันหพจน์ สุขศรีเมือง

ฉะนั้น ชัยชนะของ “อาญาสิทธิ์” ส่งผลสะท้อนต่อสนามนายกเล็กเมืองคอน “โกจู้” มีโอกาสชนะทีมพลังเมืองนคร หรือทีม ปชป.นั่นเอง

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/460491>

## ขัดแย้ง แยกแยก เกิดขึ้น ใน “ประชาธิปไตย” กับ ความพ่ายแพ้



### ขัดแย้ง แยกแยก เกิดขึ้น ใน “ประชาธิปไตย” กับ ความพ่ายแพ้

#### ขัดแย้ง แยกแยก – สภาพการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้หนักหนาและสาหัสยิ่งทางการเมือง

ความพ่ายแพ้จากการเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช ต่อพรรคพลังประชารัฐ ยิ่งทำให้ภาพทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เสื่อมทรุด ตกต่ำยิ่งขึ้น แม้จะ “สังหรณ์” มาก่อนหน้านี้แล้วว่าต้อง “แพ้” ก็ตาม สังหรณ์นั้นไม่เพียงเพราะเป็นพื้นที่เดิมของ นายเทพไท เสนพงศ์ เท่านั้น หากแต่เมื่อเห็นเงาร่างของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลงไปเดินหาเสียงด้วย ทุกคนก็เริ่มส่ายหน้าและร้องว่าอาจต้อง “แพ้” อย่างแน่นอน ความขัดแย้งแตกแยก “ภายใน” ของพรรคประชาธิปัตย์คือเหตุปัจจัยหลัก ไม่เพียงเป็นความขัดแย้งระหว่างแนวทางของ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับแนวทางของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เท่านั้นจะทำให้เป็น “ปัญหา” เพราะในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อึดรอบเดียวกับจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลาอาจมีแนวทางของ นายนิพนธ์ บุญญามณี กับ แนวทางของ นายถาวร เสนเนียม แต่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมากกว่า 2 แนวทางที่เบียดขบกัน มิเช่นนั้น นายกรณ์ จาติกวณิช คงไม่มี “ความกล้า” จะหยั่งเข้าไป ปมเงื่อนของความพ่ายแพ้ ปมเงื่อนของความขัดแย้งและแตกแยก ใครจะเป็นคน “สมาน” นับแต่รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา มีการแยกตัวออกมาของหลายคนที่เคยเป็นตัวหลักในพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ไม่ว่าจะเป็น นายณัฐพล ทีปสุวรรณ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นายสกลธี ภัททิยกุล นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เข้าไปอยู่ในของพรรคพลังประชารัฐ นี่คือการเป็นจริงที่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ยากจะปฏิเสธ

การเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจาก นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จะแก้ปัญหาคือหรือไม่ นี่คือการเป็นจริงที่ นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้อาวุโสภายในพรรคก็ต้องร่วมกันขบคิดและหาทางออก ก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์จะถึงหายนะมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news\\_6093322](https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6093322)

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

บทความพิเศษ : ชัยชนะบนความพ่ายแพ้



ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) เขต 3 นครศรีธรรมราช อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ปรากฏผลว่า นายอายุสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชน ได้คะแนน 48,701 คะแนน เมื่อนชชนะนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ น้องชายของนายเทพไท เสนพงศ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้คะแนน 44,362 คะแนน ทำให้พรรคเจ้าถิ่นของคนใต้ต้องพ่ายแพ้ สโลแกน “ประชาธิปัตย์ พรรคของเรา คนของเรา” สำหรับพี่น้องชาวดูใต้ ต้องลดความศักดิ์สิทธิ์ลงไป แต่จะด้วยสาเหตุใดที่ทำให้ผลการเลือกตั้งพลิกความคาดหมายเช่นนี้ เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ต้องศึกษา ค้นหาบทเรียนให้กับตนเอง ทำไมคนใต้จึงไม่เลือกประชาธิปัตย์

การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในเขตเมืองหลวงของประชาธิปัตย์ก็ว่าได้ เพราะเป็นการเลือกตั้งแทน นายเทพไท เสนพงศ์ สส.เก่าของพรรคประชาธิปัตย์ ที่สิ้นสมาชิกภาพไปโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จ. นครศรีธรรมราชในอดีต พรรคประชาธิปัตย์ มักได้รับเลือกยกทีมเสมอๆ แต่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ กลับกลายเป็นการต่อสู้ขับเคี่ยวกันอย่างเอาจริงเอาจัง ชนิดแต่ละพรรคต่างแพ้ไม่ได้ ระหว่างสองพรรคร่วมรัฐบาล คือพรรคพลังประชาชน กับ พรรคประชาธิปัตย์ โดยที่พรรคพลังประชาชน ไม่ยอมหลีกทางหรือเปิดพื้นที่ให้แก่ประชาธิปัตย์เจ้าถิ่นแต่อย่างใด แม้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน แต่ก็ต้องเก็บมารยาททางการเมืองใส่ลิ้นชักไว้ก่อน ต่างฝ่ายต่างขนสรรพกำลังเท่าที่มีอยู่ในพรรค ลงพื้นที่หาเสียงเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ เพื่อเอาชนะเหนืออีกฝ่ายอย่างเต็มที่ ชนิดไม่ไว้หน้ากัน

ที่น่าสนใจที่สุดคือ ความเคลื่อนไหวในโค้งสุดท้ายก่อนวันลงคะแนน พรรคพลังประชาชน นำโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารคณะใหญ่ ได้ยกขบวนขนแกนนำพรรคเต็มอัตราศึกไปปราศรัยใหญ่ เดินสายหาเสียงและบัญชาการเลือกตั้งในพื้นที่อย่างทุ่มเท แต่จะใช้กลไกรัฐหรือกระสุนดินดำอย่างไรนั้น เป็นเรื่องของ กกต.และการตรวจสอบในพื้นที่ของคู่แข่ง ที่จะติดตามสืบสวนเอาเองที่สำคัญที่สุดแม้เป็นการเลือกตั้งซ่อม การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดปรากฏการณ์เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงครั้งแรกในชีวิตของ พลเอกประวิตร หัวหน้าพรรคพลังประชาชน ในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งไม่เคยไปปราศรัยที่ไหนเวทีใดมาก่อน แต่ถึงถูกเหยียดถิ่นได้ พื้นที่ของประชาธิปัตย์เป็นจุดเริ่มต้น โดยไม่ไว้หน้าเจ้าถิ่นแต่อย่างใด

แม้ผลจากการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ จะสามารถทำให้พรรคพลังประชาชน ได้รับชัยชนะแย่งยึดเอาตำแหน่ง สส.มาจากพรรคประชาธิปัตย์ได้หนึ่งตำแหน่งก็ตาม แต่ก็ไม่มีผลใดๆต่อเสียง สส. ในสภาฯ หรือไม่มีผลใดๆต่อเสียงสนับสนุนรัฐบาล เพียงแต่อาจมีความมั่นใจว่า สามารถเอาชนะพรรคเจ้าถิ่นได้ หรือเพื่อเป็นการหาความชอบของกลุ่มก้อนในพรรคพลังประชาชน ที่ลงพื้นที่รับอาสาหาเสียงดูแลผู้สมัคร ในการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี โดยยอมแลกกับผลทางการเมืองที่ปฏิเสธมิได้คือ ความบาดหมางและสร้างรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาล เพราะชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะบนความเจ็บปวดของพันธมิตร ที่มีได้ผลทางการเมืองในการสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นของพันธมิตรร่วมรัฐบาลแต่อย่างใด

และหากพบว่ามีการใช้กลไกอำนาจรัฐ กระสุนดินดำจำนวนมาก เพื่อการเอาชนะพรรคพันธมิตรร่วมรัฐบาลด้วยแล้ว ชัยชนะที่ได้มาจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่ เป็นเรื่องที่พรรคพลังประชารัฐต้องประเมินค่าแห่งชัยชนะนั้นด้วย และต้องติดตามผลที่จะตามมา

สถานการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ทรงอำนาจที่อยู่เบื้องหลังพรรคพลังประชารัฐขณะนี้ ถูกลองว่า ผู้ทรงอำนาจที่แท้จริงที่กุมอำนาจพรรค คือพี่น้อง 3 ป. นั่นเอง และยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ทางการเมืองของกลุ่ม อำนาจดังกล่าว แสดงออกชัดว่า มุ่งรวมศูนย์อำนาจเพื่อตนเองและพวกพ้อง ส่อไปในทางทำลายทุกฝ่าย แยกสลายทุกกลุ่ม จ้องจាំทุกคนด้วยข้อหาใช้กฎหมายอาญาเล่นงานประชาชน จัดการทุกคนที่เป็นแกนนำ เพื่อความมั่นคงในอำนาจ เรียกว่า “สามัคคีแต่กลุ่มพวกตน ทำลายทุกฝ่าย” ท่าทีของรัฐบาล 3 ป. จึงทำลายกองหนุน สร้างรอยร้าวกับแนวร่วม กำจัดประชาชนที่คิดเห็นต่างจนหมดสิ้น ไม่เว้นแม้แต่มิตรพรรคร่วมรัฐบาล จนขณะนี้ เสียงตะโกนถามดังๆ ในใจคนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆว่า “ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาล 3 ป.” เพราะนับแต่การยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ใครคือผู้ได้ทั้งอำนาจและผลประโยชน์ ประชาชนได้อะไร จนรัฐบาลนี้ถูกเปรียบเปรยว่า “เสร็จงานฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล” ผลของการอยู่ในอำนาจยาวนานพี่น้อง 3 ป. จึงตกเป็นเป้าหมายทางการเมืองของทั้งฝ่ายค้านและภาคประชาชน

การได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เป็นเพียงชัยชนะเหนือพันธมิตรพรรคร่วมรัฐบาล อาจทำให้พรรคพลังประชารัฐล้าพองใจ ลิงโลดต่อชัยชนะ หรือการกำจัดกลุ่มแกนนำประชาชนด้วยคดีอาญาก็ดี หรือ การปล่อยให้แกนนำ กบปส. และแกนนำกลุ่มการเมืองอื่นๆ ถูกจ้องจាំด้วยคดีทางการเมืองก็ดี หรือการที่รัฐบาลรอดพ้นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ดี รวมถึงเมื่อย้อนไปถึงการจัดการกลุ่ม 4 กุมภาพันธ์ ให้ออกจากพรรคพลังทางอำนาจ เพื่อให้พี่ใหญ่ขึ้นนั่งประมุขพรรคก็ดี ทั้งหมดเหล่านี้ อาจมองว่าเป็นชัยชนะของพี่น้องรัฐบาล 3 ป. เหนือกลุ่มอำนาจต่างๆ ในทางการเมือง แต่แท้จริงแล้วชัยชนะเหล่านั้น เป็นเพียงชัยชนะลวง เพราะมันคือ “ชัยชนะบนความความพ่ายแพ้” ต่างหาก เป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยการทำลายมิตร ทำลายแนวร่วม กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วก็คือ การสะสมความพ่ายแพ้ที่ยั่งยืนนั่นเอง วันหนึ่งข้างหน้าที่กำลังใกล้เข้ามาถึง เมื่อรัฐบาลขาดมิตรขาดแนวร่วมที่มั่นคง กำลังผู้สนับสนุน ถดถอยหมดสิ้น ความนิยมศรัทธาย่อมเสื่อมถอย เมื่อนั้นความพ่ายแพ้และหายนะแห่งอำนาจ ย่อมมาเยือนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ นี่คือการสังกรรมทางการเมืองที่ใครๆก็อาจก้าวข้ามพ้นไปได้

“ชัยชนะที่ได้มาด้วยความชอบธรรมต่างหาก คือ ชัยชนะที่แท้จริงและยั่งยืน”

การก้าวอย่างบนเส้นทางแห่งอำนาจ เข้าสู่ปีที่ 7-8 ของรัฐบาลประยุทธ์ เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ปัญหาต่างๆ กำลังถาโถมเข้าใส่รัฐนาวา การบริหารความนิยมศรัทธาประชาชน และสร้างพันธมิตรทางการเมืองที่มั่นคงเข้มแข็ง เป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้ การผลักมิตรไปเป็นศัตรูเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจพึงหลีกเลี่ยงอย่าพึงพอใจกับชัยชนะบนความพ่ายแพ้ เมื่อใดที่มิตรแปรเปลี่ยนเป็นศัตรู แนวร่วมกลายเป็นปรปักษ์มีอำนาจรวมศูนย์ล้นฟ้าเพียงใด ก็มีโอกาสต้านพลังมวลมหาประชาชนได้

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/557739>

# กรุงเทพมหานคร

8 มีนาคม 2564

'พปชร.' โคน 'ปชป.' เมืองคอน สะเทือน 'จรินทร์' หลังพิงฝา



เป็นความพ่ายแพ้ประชาธิปไตยในยุค "จรินทร์" เป็นหัวหน้าพรรคครั้งที่ 2 ติดต่อกัน เมื่อฐานเสียงกำลังถูกเขย่าจาก "พรรคร่วมรัฐบาล" ด้วยกันเอง

จากผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2564 ในการพ่ายแพ้ของพรรคประชาธิปไตย ต่อพรรคพลังประชารัฐกลายเป็นสัญญาณร่อนกตตันไปที่ "จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์" หัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคทั้ง 39 คนอย่างปฏิเสธไม่ได้ เมื่อผลเลือกตั้งครั้งนี้สะเทือนไปถึงเก้าอี้ "ภาคใต้" หายไป 1 ตำแหน่ง โดยเฉพาะคะแนนเลือกตั้งห่างกันเพียง 4,069 คะแนน ระหว่างอันดับ 1 "อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ" จากพลังประชารัฐ ได้ 48,701 คะแนน ห่างจากอันดับ 2 "พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์" จากประชาธิปไตย ได้ 44,632 คะแนน โดยเมื่อเทียบกับผลทรวเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 "เทพไท เสนพงศ์" เคยเอาชนะ "อาญาสิทธิ์" เพียง 4,568 คะแนนเช่นกัน

หากพิจารณาในคะแนนเสียงเขต 3 อ.พระพรหม อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จะมีเพียง "พระพรหม" อำเภอดีวที่ประชาธิปไตยเอาชนะพลังประชารัฐ โดยที่ "พงศ์สินธุ์" ได้เสียง 11,125 คะแนน และ "อาญาสิทธิ์" ได้เสียง 9,785 คะแนน

แต่ใน อ.จุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ "อาญาสิทธิ์" กลับมาได้เสียง 9,601 คะแนน มากกว่า "พงศ์สินธุ์" ได้เสียง 7,349 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 2 อำเภอ เป็นชัยชนะของพลังประชารัฐ ตั้งแต่ อ.เฉลิมพระเกียรติ "อาญาสิทธิ์" ได้เสียง 7,242 คะแนน "พงศ์สินธุ์" ได้เสียง 6,427 คะแนน และ อ.ชะอวด "อาญาสิทธิ์" ได้เสียง 22,072 คะแนน "พงศ์สินธุ์" ได้เสียง 18,731 คะแนน

ทำให้ตัวเลข ส.ส.ทั้ง 8 เขตในนครศรีธรรมราชระหว่าง "พลังประชารัฐ-ประชาธิปไตย" กลับมาอยู่เท่ากันพรรคละ 4 ที่นั่ง แบ่งเป็น เขต1 รงค์ บุญสวยขวัญ พลังประชารัฐ เขต 2 สันตพจน์ สุขศรีเมือง พลังประชารัฐ เขต 3 อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พลังประชารัฐ เขต 4 ประกอบ รัตนพันธ์ ประชาธิปไตย เขต 5 ชินวรรณ บุญเกียรติ ประชาธิปไตย เขต 6 ชัยชนะ เดช

ไม่เพียงเท่านั้นแต่ผลเลือกตั้ง 7 มี.ค.เป็นการพ่ายแพ้สนามเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ 2 ที่ประชาธิปไตยลงสมัคร ตั้งแต่ในยุค "จรินทร์" เป็นหัวหน้าพรรค โดยครั้งแรกประชาธิปไตยส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม



แต่ครั้งนั้น "สุรชัย อนุตธโต" แพ้ให้กับ "เผด็จชัยสะสมทรัพย์" จากชาติไทยพัฒนา ส่วนพื้นที่เลือกตั้งซ่อมที่เหลือ "ประชาธิปัตย์" ไม่ส่งผู้สมัครจากจุดยืนรักษา "มารยาท" ทางการเมืองพรรคร่วมรัฐบาล

จนมาถึงสนามเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช ประชาธิปัตย์ กลับมาแพ้อีกครั้ง ในสถานการณ์ก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งที่คนในประชาธิปัตย์ ไม่พอใจ "พลังประชารัฐ" ไม่ยอมมหลีกทางเพื่อรักษามารยาททางการเมือง เช่นเดียวกับที่ประชาธิปัตย์เคยทำไว้เนื่องจากหากส่งผู้สมัครลงพร้อมกันโอกาสตัดคะแนนพรรคด้วยกันเองมีสูงยิ่งผลคะแนนเลือกตั้ง 7 มี.ค.ที่ออกมานั้น หาก "พลังประชารัฐ" เลือกไม่ส่งผู้สมัคร จะทำให้ "ประชาธิปัตย์" มีโอกาสสูงชนะในพื้นที่เขต 3 จากผลคะแนนในอันดับ 3 พรรคกล้า และอันดับ 4 พรรคเสรีรวมไทยได้คะแนนรวมกันเพียง 8,518 คะแนนเท่านั้น

ทำให้ตัวเลข ส.ส.ประชาธิปัตย์ในสภาขณะนี้ ลดมาที่ 51 คน จากตัวเลขเดิม 53 คน เมื่อการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ขาดทุนทางการเมืองอย่างเดียว แต่หมายถึง "สถิติ" ความพ่ายแพ้ของประชาธิปัตย์ในยุค "จรินทร์" เป็นหัวหน้าพรรคเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน กำลังเป็นสัญญาณให้เห็นว่า พื้นที่ภาคใต้ที่เป็นฐานเสียงประชาธิปัตย์กำลังถูกเขย่าจาก "พรรคร่วมรัฐบาล" ด้วยเช่นกัน

สถานการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ ถูกจับตาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง มาถึงในช่วงที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงมาปราศรัยในพื้นที่ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกนั้น "ประชาธิปัตย์" รู้ดีว่าเป็นสัญญาณไม่ธรรมดา หากจะวัดกันที่ปัจเจกอำนาจรัฐ "ของจริง" ที่มีไม่เท่ากัน บวกกับการส่ง "อนุชานาคาศัย" เลขาธิการพรรค และ "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" ลงไปพื้นที่อย่างหนักเพื่อชนกับแกนนำประชาธิปัตย์ในช่วงโค้งสุดท้าย แต่หนึ่งปัจจัยนอกตำราที่มาจากท่าทีอดีตหัวหน้าคะแนนท้องถิ่นบางส่วน เลือกโหวตใหม่ผันตัวไปช่วยผู้สมัครพลังประชารัฐ ก็เป็นแรงหนุนให้พลังประชารัฐเข้าป้ายเขต 3 ไปได้มายากเช่นกัน

ผลเลือกตั้งครั้งนี้กำลังบีบไปที่ "ประชาธิปัตย์" ทั้งสถานการณ์ภายในที่กำลังกลับมาระอุจากกลุ่มต่อต้าน "จรินทร์" รวมถึงสถานการณ์ภายนอก ในฐานะ "พรรคร่วมรัฐบาล" จะกลับมาในคูเดือต่อการเลือกตั้งซ่อมที่อาจเกิดขึ้นใน จ.ชุมพร เขต 1 ซึ่ง "ชวลิต อัจฉาญ" จากพลังประชารัฐ เคยได้อันดับ 2 เมื่อการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 เช่นกัน "ประชาธิปัตย์" กำลังอยู่บนจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่ไม่ต่างอะไรกับสถานการณ์หลังพินฉา.

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926223>

# เตลิวิชั่น

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น.

ถึงเวลาถอดบทเรียนแก้วิกฤติ ปชป.

พรรคประชาธิปัตย์ต้องเร่งทบทวน คิดให้หนัก คิดให้ตก พร้อมเร่งถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งซ่อมสนามเมืองคอนรอบนี้ ทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรักษาเก้าอี้ ส.ส.ชุมพรและสงขลา



ปิดฉากการแข่งขันอันดุเดือดลงแล้วสำหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช ด้วยชัยชนะที่ตกเป็นของ “พรรคพลังประชารัฐ” แกนนำหลักรัฐบาลของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

และถือเป็นการกลับมาแก้มือได้สำเร็จของ “อาณัติ ศรีสุวรรณ” ผู้ทำชิงจาก พปชร. หลังจากเคยพ่ายแพ้พรรคการเมืองเจ้าถิ่นอย่าง “ประชาธิปัตย์” ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562

แม้ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อม และเป็นการชิงเก้าอี้ ส.ส.ที่นั่งเดียว แต่ด้วยนัยยะสำคัญของจังหวะเวลาทางการเมืองในปัจจุบันจึงทำให้ศึกนี้ทวีความสำคัญ และผลการแข่งขันสะท้อนหลายแง่มุมต่อพรรคการเมืองเก่าแก่แห่งนี้

ด้านหนึ่งที่เป็นเหตุการณเฉพาะหน้า คือ การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) แม้แกนนำปชป.ทั้ง “จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรค และ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” เลขาธิการพรรคฯ ย้ำว่า โควตาเก้าอี้รัฐมนตรีค่ายสะตอยังเท่าเดิม แต่ข่มเสียงจากนายกรัฐมนตรี้และแกนนำของ พปชร. กลับไม่ชัดเจนยัดคำสักเท่าไรในเรื่องนี้

จึงมีลิสต์สื่อแว่วว่าผลความพ่ายแพ้ดังกล่าวอาจถูกคนในพรรคแกนนำใช้เป็นข้ออ้างไปขย่ม ลดแรงต้อรองของปชป.

ส่วนอีกด้านฉายภาพความฮึกเหิมของพปชร.ให้ยิ่งรุกฆาตสนามการเมืองในภาคใต้ และคงไม่มองข้ามการส่งคนลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.จังหวัดอื่นๆ ทั้งในจ.ชุมพร หรืออาจมีที่สงขลาตามมาด้วย หลังจากได้เห็นผลสำเร็จของยุทธวิธีของตัวเองจากกรณีที่จ.นครศรีธรรมราช

ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์ต้องเร่งทบทวน คิดให้หนัก คิดให้ตก พร้อมเร่งถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งซ่อมสนามเมืองคอนรอบนี้ ทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรักษาเก้าอี้ ส.ส.ชุมพรและสงขลา ที่สำคัญเพื่อหาทางแก้เกมของ พปชร.ที่มีตัวช่วยมากมายอยู่ในมือ และยังมีเครดิตในฐานะแกนนำหลัก ชูนโยบายรัฐบาลหลายอย่างที่โดนใจประชาชนในยามนี้ อย่าง “คนละครึ่ง” แม้แต่ “เราชนะ”

และต้องไม่ลืมคู่แข่งใหม่ “พรรคกล้า” ที่ได้เสียง 6,216 คะแนน โดยถูกมองว่าดึงคะแนนจากฐานเสียงของ ปชป. เพราะหัวหน้าและเลขาธิการพรรคนี้ล้วนเป็นศิษย์เก่าของค่ายสีฟ้า ตรงนี้จึงน่าจะทำให้ปชป. ควรเพิ่มน้ำหนักเรื่องการเข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมกับควรเพิ่มความขยันและใส่ใจในการดูแลชาวบ้านในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้สะท้อนผลจากการขาดความกลมเกลียวกันของ ส.ส.ร่วมจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหากาพย์ความไม่ลงรอยกันของคน 2 ตระกูล ผนวกกับปัญหาความแตกแยกภายในพรรคที่ยังไม่จางหาย

นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ต้องลองทบทวนตัวเองว่า ตั้งแต่เข้าร่วมรัฐบาล และได้ครองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 3 กระทรวงสำคัญๆ มาราว 2 ปี ได้สร้างผลงานอะไรบ้างที่เป๊ะปัง เป็นภาพจำในใจของคนทั่วไป เพราะแม้ชูนโยบาย “การประกันรายได้เกษตรกร” แต่ก็เข้าถึงเพียงกลุ่มเกษตรกร แคมเปญที่รัฐโอนส่งถึงมือ ก็ยังถูกหักภาษีไปบางส่วน

ทั้งหมดนี้ล้วนตอกย้ำให้ต้องปรับยุทธวิธีรักษาฐานที่มั่นไว้ไม่ให้ตกต่ำซ้ำสาหัส.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/article/829742>



8 มีนาคม 2564 - 16:39 น.

## ส่องชีวิต'อาญาสิทธิ์'นายอำเภอปฏิวัติ



จากนายอำเภอ "ใจถึงฟังได้" ผู้นำการเมืองหน้าใหม่ "อาญาสิทธิ์" มีเส้นทางชีวิตไม่ธรรมดา

หลังพ่ายเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 “อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” อดีตนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ได้ทำเรื่องขอลบเข้ารับราชการ และถูกส่งไปเป็นนายอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระหว่างเป็นนายอำเภอเขาชัยสน “อาญาสิทธิ์” ก็แวะเวียนไปเยี่ยมชาวบ้านเขต 3 นครศรีธรรมราช อยู่เป็นระยะๆ พร้อมกับบันทึกเสียงเพลง “เสียงจากเขาชัยสน” ลงยูทูป เพื่อสื่อสารมาถึงคนในพื้นที่เขต 3

“ลืมผมหรือยังครับแฟน เลือกตั้งครั้งนี้อบอุ่น เพราะคุณๆช่วยลงคะแนน อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ขอเชิญทุกท่าน เลือกเป็นผู้แทน อาสารับใช้บอกไปทั่วแดน ส้มครผู้แทนพลังประชา...”

นายอำเภออาญาสิทธิ์ ร้องเพลงหาเสียงล่วงหน้ามาเป็นปี ด้วยมั่นใจลึกๆว่า เขต 3 ต้องมีเลือกตั้งซ่อมแน่นอน

“ขอบคุณกำลังใจมอบให้ครั้งนี้ ขอขอบคุณทั้งน้องและพี่ มิตรไมตรีที่ท่านห่วงหาเขต 3 นคร ต้องตั้งกระฉ่อน เลือกตั้งผู้แทน อาญาสิทธิ์จิตใจหนักแน่น ขอเป็นผู้แทนของคนนคร”

### กลางดงคอมฯได้

“เป็นคนเมืองคอน บ้านเกิดอยู่จุฬาภรณ์ ประชาชนต้องมาก่อน พร้อมแก้ไขทุกปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา..ใจถึงฟังได้ ใช้คุณธรรม ปกครองท้องถื่นไม่เหลื่อมล้ำ นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” นี่คือเพลงประจำตัว “นายอำเภออาญาสิทธิ์” บ้านเกิดเมืองนอนของ “อาญาสิทธิ์” อยู่ในพื้นที่ ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเมื่อ 50 กว่าที่แล้ว บ้านเกิดของเขาเป็นส่วนหนึ่งของ อ.ร่อนพิบูลย์ ซึ่งเรียกกันว่า “ดงคอมมิวนิสต์” หรือที่มั่นจรรยาของเขตนครศรีธรรมราช

อาญาสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2508 บุตรนายเผ่ง และนางจิ้น ศรีสุวรรณ จบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ครั้นจบมัธยมศึกษาตอนปลาย

**อาญาสิทธิ์** เข้ากรุงเทพฯ มาอาศัยกินนอนที่วัดราชาธิวาส ถนนสามเสนแหล่งรวมเด็กใต้ เรียนนิติศาสตร์รามคำแหง หนุ่มเมืองคอนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ สอบบรรจุเป็นปลัดอำเภอ รับราชการหมุนเวียนอยู่บ้านเกิด ทั้ง อ.จุฬาภรณ์ อ.พระพรหม อ.ชะอวด และ อ.เฉลิมพระเกียรติ

**อาญาสิทธิ์**ได้เข้าเรียนหลักสูตรนายอำเภอรุ่น 70 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ปี 2553 เป็นเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอปลายพระยา จ.กระบี่ ปี 2562 นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

### ทางเดินสายใหม่

เลือกตั้งปี 2562 **อาญาสิทธิ์**ตัดสินใจลาออกจากนายอำเภอ มาสมัคร ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช สังกัดพรรคพลังประชารัฐ การตัดสินใจลาออกจากราชการ ขณะที่ยังเหลืออายุราชการอีก 8 ปีจะเกษียณ เจ้าตัวให้เหตุผลว่า แม้จะมีอนาคตทางราชการอีกมาก อาจจะได้ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ตัวเขาอยากจะเป็นผู้แทนราษฎร ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา สร้างโอกาสให้กับประชาชนได้ในวงกว้างระดับประเทศ จึงตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่ บนถนนสายเลือกตั้งครั้งแรก **อาญาสิทธิ์**ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ถือเป็นการเปิดตัวด้วยคะแนนไม่ธรรมดา จากนั้นเขาขอกลับเข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่ง โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง

ช่วงที่เป็นนายอำเภอเขาชัยสน **อาญาสิทธิ์**ก็แอบหวังลึกๆว่า ต้องมีเลือกตั้งซ่อม และก็เป็นจริง เมื่อเทพไท เสนพงศ์ หลุดเก้าอี้ ส.ส. ตอนแรก**อาญาสิทธิ์**ก็ต้องลุ้นพรรคพลังประชารัฐ จะส่งเขาลงสนามอีกหรือไม่ เพราะทางพรรคประชาธิปัตย์ออกข่าวตีกันเรื่องมารยาททางการเมือง สุดท้าย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็ตัดสินใจส่ง**อาญาสิทธิ์**ลงสนามแก้มือ พร้อมกับให้การสนับสนุน**อาญาสิทธิ์**เต็มที่

**อาญาสิทธิ์**ประสบความสำเร็จ ได้ก้าวเข้าสู่สภาฯสมความมุ่งหวังตั้งใจ กลายเป็น ว่าที่ ส.ส.เขต 3 เป็น ส.ส.คนที่ 4 ของนครศรีธรรมราช และ ส.ส.คนที่ 14 ของภาคใต้ และจะเป็น ส.ส.คนที่ 122 ของพรรคพลังประชารัฐ อดีตนายอำเภอร่างเล็กคนนี้ ไม่ใช่ลูกเจ้าขุนมูลนาย หากแต่เป็นลูกคนบ้านบ้าน จึงมีสไตล์การทำงานแบบใจถึงฟังได้ เหมือนบทเพลงท่อนนี้ “..ใจถึง ฟังได้ ใช้คุณธรรม ปกครอง ให้อภัย ไม่เหลือมลทิน” นาย**อาญาสิทธิ์** ศรีสุวรรณ”

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/460509>

# กรุงเทพธุรกิจ

8 มีนาคม 2564

"เงา" ลุงป้อม จ้องคุม พปชร. เบ็ดเสร็จ



ว่ากันว่า "อ.แหม่ม" แทบจะเป็น "เงา" ของลุงป้อม คอยตามติดทุกงาน ทุกสถานการณ์ ดูแลทุกอย่างก้าว ระวังหน้า ระวังหลังทางการเมือง เพื่อไม่ให้พลาด

เกือบขวบปีที่ "ลุงป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถูกยกขึ้นแทนหัวหน้าพรรคพลังประชาชน (พปชร.) เพื่อคานอำนาจนักการเมืองในพรรค แม้ในเบื้องแรกลุงป้อมอาจถูกมองว่าเป็นแค่ผู้นำเชิงสัญลักษณ์จาก คสช. แต่เอาเข้าจริง ลุงป้อมก็ต้องลงมาลุย ปัญหาการพรรค ทั้ง คุมเกม คุมจังหวะขับเคลื่อนการเมืองทั้งในพรรค นอกพรรคด้วยตัวเอง

เป็นที่รู้กันดีว่า ในพปชร.ทุกวันนี้ เมื่อ "ลูกพรรค" มีปัญหาจะปรึกษาลุงป้อมเป็นหลัก และทุกเรื่องลุงป้อมก็สามารถขจัดปัดเป่าให้จนแทบหมดสิ้น

เมื่อลุงป้อม กลายเป็นผู้มีบารมีตัวจริงเสียงจริง ทั้งพรรค ทั้งรัฐบาล แน่แน่นอนว่าการเข้าหา ก็ไม่ง่ายเหมือนเคย เพราะลุงป้อมเองย่อมถูกจับจ้องทุกอย่างก้าว ว่ากันว่า "อ.แหม่ม" แทบจะเป็น "เงา" ของลุงป้อม คอยตามติดทุกงาน ทุกสถานการณ์ ดูแลทุกอย่างก้าว ระวังหน้าระวังหลังทางการเมือง เพื่อไม่ให้พลาด

ภารกิจของ อ.แหม่ม จึงครอบคลุมทั้งงานใน-นอกเซฟเฮ้าส์ มูลนิธิปาร์รอยต่อ คอยสกรีนหมายงานหมายนัด สาราพัต รัฐมนตรี-แกนนำพรรค รวมทั้ง ส.ส.ที่จะขอเข้าพบต้องผ่านด่านเจ้าแหม่ม แจ้งประเด็นหารือลุงป้อมให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นโอกาสได้เข้าพบมีน้อย เว้นแต่จะเป็นแขกวีวีไอพี ที่ลุงป้อมแจ้งเอาไว้

ล่าสุด ลุงป้อมนำทัพหลวงลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วย "อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ" ผู้สมัคร เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 ของพรรคหาเสียง เมื่อวันที่ 5-6 มี.ค.ที่ผ่านมา งานนี้มีคนคอยจัดหมายลงพื้นที่ จัดคิวคนขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียง "ลุงป้อม" เองก็ได้ประเดิมเวทีหาเสียงแบบนักการเมืองอาชีพครั้งแรก และทุกคนที่ร่วมคณะลงพื้นที่ต่างได้คิวขึ้นปราศรัยถ้วนหน้า ยกเว้น "เลขาฯแองค์" อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการพรรค รายเดียวที่ไร้ชื่อในคิวปราศรัย

เพราะก่อนหน้านี้เพิ่งมีประเด็นร้อนระหว่ง "กลุ่ม 3 ข" กับ "กลุ่มสามมิตร" ที่ไม่กินเส้นกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อไม่ชื่อขึ้นปราศรัย "เลขาฯแองค์" จึงเกือบเลิกหมายเมืองคอน แล้วตาม "สมศักดิ์ เทพสุทิน" รมว.ยุติธรรม ไปเปิด

โครงการขับเคลื่อนไทยด้วยยุทธศาสตร์สร้างสุขที่สุขโขทัย แต่เอาไปเอามาก็ถูกคิดได้ว่า อาจพลาดท่าเสียทีให้ "กลุ่ม 3 ข" ซึ่งอาจทำให้"ลุงป้อม"ไม่เห็นความร่วมมือร่วมมือ

ในที่สุด "เลขาฯแองค์" จึงกลับล้ามาร่วมลุยพื้นที่นครศรีธรรมราช และร้อยีควเวทใหม่ จนได้ขึ้นมาเคียงข้างลุงป้อมสมศักดิ์ศรีเลขาธิการพรรคจนได้ แม้สถานการณ์ศึกนอกพรรค เวลานี้ "พปชร." ดูจะได้เปรียบแทบทุกเกมการเมือง แต่ปรากฏการณ์นี้ ได้สะท้อนถึงศึกใน พปชร.ที่ยังระอุคุกรุ่นอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่ม "3 ข" ที่รอจังหวะผงาดถูกจับจ้องอย่างหนัก

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ที่มาที่ไปของสารพัดก๊ากสารพัดกลุ่มใน พปชร.ย่อมเป็นจุดอ่อนของพรรคใหญ่เสียงปรารถนาในพรรค ถึงการขับเคลื่อนเกมดิศเครติดกันเองของแต่ละกลุ่มในพรรค โดยพยายามใช้วิธีบริหารอำนาจผ่าน "ลุงป้อม" ราวกับหัวหน้าพรรคเงา และใช้วิธีลอบทบาทคนต่างกลุ่ม เป็นการสร้างความอึดอัด จนไม่ยอมร่วมสังฆกรรมยิ่งส่งผลให้พรรคไร้เอกภาพ

แม้จะคาดว่าเกมยึดอำนาจหัวหน้าพรรค "เป็นจุดแข็ง" แต่ในทางกลับกัน ก็อาจเป็น "จุดอ่อน" ว่ากันว่า "ผู้มีอำนาจ" อย่างเป็นทางการ อย่าง "นายกฯ ลุงตู่" เลือกที่จะตัดไฟแต่ต้นลม สยบปัญหาหากกลุ่มใน พปชร. เพื่อไม่ให้ क्रम. ป่วนทั้งกระดาน งานนี้ แม้แต่หลาย "เงา" เบื้องหลัง"ลุงป้อม" ก็ต้านไม่อยู่

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926218>

เสร็จเลือกตั้งซ่อม ข่า 'โคถึก' เสร็จศึก มีรัฐธรรมนูญรออยู่



หลังจากการนัดหารืออย่างเป็นทางการพิเศษระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ก็มี ความมั่นใจในเอกภาพของรัฐบาล เป็นความมั่นใจที่แม้พรรคพลังประชารัฐจะ ก้าวยในการเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช ก็ได้เหลือลอย เป็นความมั่นใจที่แม้พรรคประชาธิปัตย์จะประสบกับ ความพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช แต่ก็มั่นใจว่า สักส่วนและโควต้าของตนยังดำรงคงอยู่ เหมือนเดิม

สถานการณ์ทางการเมืองหลังการต่อสู้อย่างเข้มข้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม ณ เขต 3 นครศรีธรรมราช จึง มิได้เป็นปัจจัยให้ เกิดความแคลงคลางกังขาขึ้นภายในรัฐบาล ไม่ว่าจะพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะพรรคพลังประชารัฐ ยังมีจิต หนึ่งใจเดียวรวมศูนย์อยู่ที่การนำอันแข็งแกร่งมั่นคงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่แปรเปลี่ยน ปัจจัยที่อาจทำให้ เกิดภาวะหมองหมองคลางแคลงใจบ้างก็อาจ จะเป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติม 'รัฐธรรมนูญ'

จุดอันเป็นปัญหาของ 'รัฐธรรมนูญ' มิได้อยู่ที่ว่าพรรคพลังประชารัฐกับ 250 ส.ว.จะตัดสินใจอย่างไรในวาระ 3 หากแต่อยู่ที่การวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไร น่าสังเกตว่าทั้งหมดนี้เป็นบทบาท 'ร่วม' ระหว่าง พรรคพลังประชารัฐกับ 250 ส.ว.อย่างเป็นทางการเป็นหลัก น่าสังเกตว่า ไม่ว่าจะจะเป็นพรรคภูมิใจไทย 61 เสียง ไม่ว่าจะ เป็นพรรคประชาธิปัตย์ 51 เสียง ไม่ว่าจะ เป็นพรรคชาติไทยพัฒนา 12 เสียงแสดงความแตกต่างจาก 2 องค์ประกอบข้างต้น

ในเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้แต่งตั้ง 250 ส.ว.ด้วยมือของตนเอง ในเมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 2 คนนี้จึงถูกจ้องมองจากสังคมการเมืองอย่างเป็นทางการเป็นพิเศษ นั่นก็เห็นได้จากท่าทีของ 250 ส.ว. นั่นก็เห็นได้จากท่าทีของ 122 ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐต่อรัฐธรรมนูญ

สถานการณ์ทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรี ธรรมราช จึงรวมศูนย์ไปยังสถานการณ์อันจะบ่งชี้ ทิศทางของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 อย่างเป็นทางการเป็นหลัก นั่นก็คือ จะมีเอกภาพอย่างไรระหว่าง 250 ส.ว. 122 ส.ส.พรรค พลังประชารัฐ กับองค์ประกอบอื่นของ 'รัฐสภา'

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2614595](https://www.matichon.co.th/politics/news_2614595)